

## บทที่ 5

### การศึกษาคุณลักษณะรายการโทรทัศน์ที่ตอบสนองมาตรการของรัฐ

ในบทนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอคุณลักษณะรายการโทรทัศน์ที่ตอบสนองมาตรการของรัฐในการใช้สื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท., สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7, สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV โดยจำแนกออกเป็นรายละเอียดของคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะทางด้านผู้ดำเนินการผลิตรายการ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าเป็นรายการที่ผลิตเองในประเทศโดยผู้ผลิตที่เป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญหรือรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ, คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการซึ่งต้องมีความหลากหลาย, คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัว โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะรายการที่ออกอากาศในปลายปี 2548

#### 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 17 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 5 รายการ รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 2 รายการ รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 10 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ทูงแสงตะวัน, ดาวอัจฉริยะ, English Minute และรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เณรน้อยเจ้าปัญญา, Kids WB

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 3 รายการ จากการศึกษพบว่า เป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี คือ บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และ บริษัท บางกอกทีวี จำกัด และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชัน จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิตสารคดี โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### ทุ่งแสงตะวัน

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชัน จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 06.25-06.50 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ สารคดีทั่วไป

-เนื้อหารายการ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทางด้านการท่องเที่ยว ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ดังเช่น ตอน "ลิเก้ ลิเก" ที่นำไปชมชนป้อมมหากาฬ กทม. ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดลิเกแห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอประวัติความเป็นมาของลิเก ชมการไหว้ครูลิเก ครูบาอาจารย์ ซึ่งมีผู้คนมาร่วมงานมากมาย ทั้งคารานักแสดงและบุคคลหลากหลายอาชีพเข้ามาชมในงาน โดยมีการเล่นลิเกของอาจารย์เสรี หวังในธรรม อาจารย์วีโรจน์ ศิษย์หอมหวล และลิเกร่วมสมัย

#### ดาวอัจฉริยะ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท บางกอก ทีวี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันพุธ เวลา 16.00-16.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ, ไหวพริบและเชาวน์ปัญญา ข่าวด่วนและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดาราศาสตร์ บันเทิง กีฬา โดยการนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงสะสมคะแนน โดยพิธีกรแนะนำและทักทายกับผู้เข้าแข่งขัน 2 ทีม ที่มีสมาชิกทีมละ 2 คน ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้ง 2 ทีม จะได้รับคะแนนเริ่มต้นที่ทีมละ 1,000 คะแนน จากนั้นให้แต่ละทีมแข่งกันกดสัญญาณไฟ ทีมใดกดสัญญาณไฟได้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มตอบคำถามเป็นทีมแรก และตอบคำถามที่ผู้ดำเนินรายการถามภายในเวลาที่กำหนดไปเรื่อย ๆ จนเมื่อตอบคำถามผิดก็จะสลับเปลี่ยนให้อีกทีมมีสิทธิ์ตอบคำถามในข้อต่อไปแทน ซึ่งทีมที่ตอบคำถามถูกในแต่ละข้อจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นข้อละ 200 คะแนน แต่ถ้าหากตอบผิดจะถูกหักคะแนนทันทีข้อละ 200 คะแนน ช่วงที่ 2 ช่วงแข่งขันหาทีมผู้ชนะ โดยมีเกมทั้งหมด 9 เกมจาก 9 หมวดความรู้ สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยแต่ละเกมมีคะแนนสะสมแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 300-1,000 คะแนน จากนั้นให้ผู้แข่งขันเลือกเกมจากแผ่นป้ายที่บอกคะแนนสะสมของเกมนั้น จากนั้นผู้ดำเนินรายการเปิดแผ่นป้ายเพื่อให้ทราบว่าเป็นเกมใน

หมวดความรู้ใด และผู้เข้าแข่งขันสลับกันเลือกเล่นเกมทั้งหมด 5 เกม ถ้าสามารถตอบคำถามได้ ก็จะได้รับคะแนนสะสมตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าตอบคำถามผิด คะแนนจะตกไปเป็นของอีกทีม จากนั้นผู้ดำเนินรายการประกาศทีมผู้ชนะ ช่วงที่ 3 ช่วงแจ็กพ็อต ทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์ตอบคำถามจาก VTR ของอาจารย์วรินทร์ ถ้าตอบคำถามถูกต้องจะได้รับดาวอังคริยะ 1 ดวง และเงินรางวัล เมื่อสะสมครบดาวอังคริยะครบ 3 ดวง จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ทีมผู้ชนะจะได้สิทธิ์แข่งขันเกมอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป

### English Minute

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.58 -19.59 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ เป็นความรู้สาระวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ๆ ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ก็สามารถรับชมได้ โดยดำเนินรายการแบบมีตัวละครเด็ก ที่ดำเนินชีวิตประจำวัน และถามภาษาอังกฤษกันเป็นคำศัพท์ โดยแต่ละตอน จะมี 1 คำศัพท์ ในแต่ละวัน

สำหรับรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีจำนวน 2 รายการ จากการศึกษาคพบว่า เป็นการนำเข้รายการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### ณรรน้อยเจ้าปัญญา

-รายการนำเข้ ประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.45-17.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีตัวละครเอกเป็นณรรที่ใช่เข้ช่วยปัญญาในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการก่กั้นแก่งของพ่อค้าหน้าเลือดและโจกุน

### Kids WB

-รายการนำเข้ ประเทศอเมริกา ของ บริษัท Warner Brother จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-อังคาร เวลา 16.00-16.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ ให้ความรู้สาระวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมีพิธีกรกรีนนำก่อนเข้สู่เนื้อหากการ์ตูนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.1 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
ทึ่งแสงตะวัน	สารคดี	ความรู้ทั่วไป ทางด้านการท่องเที่ยว ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ดาวถึงฉวีระ	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ, ไหวพริบและเชาว์ปัญญา ข่าวกและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดาราศาสตร์ บันเทิง กีฬา
English Minute	นิตยสารทางอากาศ	เป็นความรู้สาระวิชา คือ ภาษาอังกฤษ
นำเข้าจากต่างประเทศ		
เนรน้อยเจ้าปัญญา	การ์ตูน	ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
Kids WB	การ์ตูน	ความรู้สาระวิชาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษ

รายการสำหรับเด็ก จำนวน 5 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 3 รายการ เป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ที่มีความถนัดในการผลิตสารคดี โดยพบรายการในรูปแบบสารคดี และนิตยสารทางอากาศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านการท่องเที่ยวและความรู้ที่เป็นสาระวิชา ส่วนรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ เป็นรายการการ์ตูนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริกา มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี

รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์, สตาร์สปอर्ट

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการได้ ดังนี้

รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 2 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการผลิตรายการจาก ทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิตละคร โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.45 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหาของรายการ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตเด็กในมหาวิทยาลัย ที่ตัวละครจะมีอุปนิสัยพฤติกรรมต่าง ๆ กันไปในหลาย ๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

### สตาร์สปอร์ต

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.25-17.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาของรายการ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเป็นรายการที่นำดารานักร้องที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีกิจกรรมในการออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของตนเอง มาเล่นกีฬาและเชิญชวนให้ผู้ชมมาเล่นกีฬาประเภทนี้ โดยเวลาของรายการนำเสนอแค่ตอนเดียว คือ 5 นาที

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับเยาวชน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.2 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับ ชาวชน ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
สตาร์สปอर्ट	นิตยสารทาง อากาศ	สุขศึกษา พลศึกษา การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 2 รายการ เป็นการผลิตรายการจากทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตละคร พบว่ามีรูปแบบรายการละคร และนิตยสารทางอากาศ นำเสนอความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน สุขศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย

รายการ โทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สาทรคอนเจ็คต์, ช่วงครอบครัวดวลละคร เรื่อง ขบวนการปิดปรี๊ด, องศาสยาม, เที้ยวละไมไทยแลนด์เวสต์, นักสำรวจ, หลั่งลาเคียงกัน, 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม, 4 ต่อ 4 ชั้นเด และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง, สัตว์โลกสุดสา

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 8 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการผลิตรายการจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด และบริษัท อาลาติน ณ บางกอก ที่มีความถนัดในการผลิตละคร บริษัท ฮันนี่ แอนด์เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีความถนัดในการผลิตสารคดี บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีความถนัดในการผลิตรายการวาไรตี้ บริษัท ซีเนริโอ จำกัดมีความถนัดในการผลิตเกมโชว์ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### สาทรคอนเจดีย์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ออกอากาศวันพฤหัสบดี – ศุกร์

เวลา 16.00-16.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้

ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยนำเสนอเรื่องราวของพฤติกรรมวัยรุ่น ตลอดจนถึงวัยทำงาน ที่กำลังมีความรัก นอกจากนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายในชีวิต การประหยัด การออมเงิน

### ช่วงครอบครัวตัวละคร เรื่อง ขบวนการปิดปริศนา

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อาลาติน ณ บางกอก จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 18.45-19.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการ สอนเรื่องการเรียนรู้ในด้านสุขศึกษา การออกกำลังกายและ

ส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นการให้ความรู้สอนเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย ประโยชน์ที่จะได้รับต่อร่างกาย นำเสนอผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราวของครูพลศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน ที่จะเกิดปมปัญหาต่างๆในแต่ละวันซึ่งเนื้อหาหลักจะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬา

### องศาสยาม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา

06.00-06.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ เป็นรายการสาระเชิงความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรายการที่นำเสนอหลายรูปแบบทั้งการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ความรู้รอบตัวทั่วไป จะแบ่งรายการเป็นช่วงๆ คือ ช่วงที่ 1 ท่องเที่ยว นำเสนอสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งอธิบายความเป็นมาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของสถานที่นั้น ๆ ช่วงที่ 2 น้ำฟ้า ป่าเขียว โดย อ.พิชัย วาสนาส่ง อธิบาย ธรรมชาติต่าง ๆ เรื่องของพรรณไม้ ช่วงที่ 3 องศาความรู้ นำเสนอ ความรู้รอบตัวทั่วไปในชีวิตประจำวัน

### เที่ยวละไมไทยแลนด์วิลด์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 06.25-06.50 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย การ

ออกกำลังกายและกีฬา โดยเป็นการแนะนำกิจกรรม เช่น พายเรือคายัค ในจังหวัดตาก การท่องเที่ยว  
ในลักษณะแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการไม่  
ทิ้งขยะตามสถานที่เที่ยวต่าง ๆ นำเสนอโดยพิธีกร 2 คน นำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมต่าง  
ๆ ในจังหวัดนั้นในประเทศไทย โดยทั้งรายการจะมี Subtitle ภาษาอังกฤษ นำเสนอควบคู่ไปกับบท  
สนทนาของพิธีกร ตลอดจนรายการ ช่วยส่งเสริมให้คนต่างชาติสามารถเข้าใจรายการ รวมทั้งสอน  
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ชมไปในตัวด้วย

### นักสำรวจ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 06.50-

07.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะด้านต่าง ๆ การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อส่งเสริมการ  
เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ตัวอย่างเช่น การนำความรู้จากสารานุกรมไทยมาเผยแพร่แก่  
เยาวชนบุคคลทั่วไป ดำเนินการโดยดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และตัวละครอีก 2 คน ซึ่งเป็นเด็กคอยถาม  
อาจารย์และอาจารย์เป็นคนให้คำตอบ

### หลังคาเดียวกัน

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวัน

อาทิตย์ เวลา 11.45-12.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยรายการแบ่งเป็น 4

ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การนำเสนอรายการโดยมีพิธีกร 2 คน แนะนำแขกรับเชิญ แล้วตอบปัญหาทายใจ  
แขกรับเชิญ เมื่อตอบถูกจะได้รับรางวัล ช่วงที่ 2 และ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของแขกรับ  
เชิญ เรื่องส่วนตัวต่าง ๆ ของแขกรับเชิญ ช่วงที่ 4 เป็นการพาชมบ้านแขกรับเชิญ แล้วมีของไปซ่อน  
ไว้ 3 อย่าง ให้นำมาทายปัญหาให้หาสิ่งเหล่านั้น



#### 4 ต่อ 4 แฟมิลีเกม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการ ความรู้รอบตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว เริ่มรายการ โดยการ

แนะนำแขกรับเชิญ 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 4 คน เล่นเกมตอบคำถามจากที่พิธีกรที่ถามคำถามสลับกัน เพื่อให้ผู้แข่งขันตอบทั้ง 2 ฝ่าย ใครได้คะแนน 200 คะแนนก่อน ฝ่ายนั้นจะเข้ารอบ ส่วนรอบสุดท้ายตอบคำถาม 5 คำถาม ให้ฝ่ายที่ชนะเลือกตัวแทน 2 คน มาตอบคำถาม คะแนนถึง 200 คะแนน จะได้รับเงินรางวัล

#### 4 ต่อ 4 ชันเด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 15.30-

16.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการ ให้ความรู้รอบตัว และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยให้

แขกรับเชิญที่เป็นครอบครัว พี่น้องญาติ ร่วมเล่นเกมกัน 2 ทีม ทีมละ 4 คน หากตอบคำถามได้คะแนน 200 คะแนน จะเข้ารอบ จากนั้นฝ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายเลือก 2 คนในทีม เพื่อตอบคำถามกับพิธีกร ให้ได้คะแนน 200 คะแนน และจะได้รับเงิน 1 แสนบาท

สำหรับรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีจำนวน 2 รายการ จากการศึกษพบว่า เป็นการนำเข้ารายการจากประเทศเกาหลีและประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

-รายการนำเข้า ประเทศเกาหลี ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการ ศิลปวัฒนธรรม ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ด้าน

โภชนาการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ครัวที่มีความเก่ง ความฉลาด ซึ่งต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตมากมาย แต่ก็ไม่ย่อท้อ สามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จได้เป็นหมอปประจำสำนัก

#### สัตว์โลกสุดฮา

-รายการนำเข้า จากอเมริกา ผลิตโดย บริษัท Brad Lachman Production จำกัด

ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 06.00-06.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตสัตว์ ที่นำเสนอพฤติกรรมแปลก ๆ ของสัตว์ที่ถูกบันทึกโดยวิดีโอจากที่บ้าน แล้วส่งมาเข้าร่วมรายการ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.3 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
สารคดีตอนเจ็ดซี่	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ช่วงครอบครัวตัวละครเรื่อง ขบวนการไต้ฝุ่นรีไค	ละคร	สอนเรื่องการเรียนรู้ในด้านสุขศึกษา การออกกำลังกายและส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นการให้ความรู้สอนเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย ประโยชน์ที่จะได้รับต่อร่างกาย นำเสนอผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
องศาสยาม	วาไรตี้	สาระเชิงความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ลักษณะแนะนำสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เที่ยวละไมไทยแลนด์ วิลล์ด	สารคดี	ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย การออกกำลังกายและกีฬา
นักสำรวจ	สารคดี	ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะด้านต่าง ๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
หลังคาเคียงกัน	วาไรตี้	การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม	เกมโชว์	ความรู้รอบตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว
4 ต่อ 4 ชันเด	เกมโชว์	ความรู้รอบตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว
นำเข้าจากต่างประเทศ		
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง	ละคร	ศิลปวัฒนธรรม ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ด้านโภชนาการ
สัตว์โลกสุดฮา	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของสัตว์

รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 10 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 8 รายการ จากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตละคร สารคดี วาไรตี้ และเกมโชว์ มีการนำเสนอรายการในรูปแบบละคร สารคดี วาไรตี้ และเกมโชว์ พบเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี สุขศึกษา การออกกำลังกายและส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ สารเชิงความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษต่างประเทศ ความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวลักษณะแนะนำสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ เป็นการนำเข้ารายการจากประเทศเกาหลีและประเทศอเมริกา นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ด้านโภชนาการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของสัตว์

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.4 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
ทุ่งแสงตะวัน	สารคดี	ความรู้ทั่วไป ทางด้านการท่องเที่ยว ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ดาวอัจฉริยะ	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ความรู้รอบตัวด้านต่าง ๆ, ไหวพริบและเชาวน์ปัญญา ข่าวกและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดาราศาสตร์ บันเทิง กีฬา
English Minute	นิตยสารทางอากาศ	เป็นความรู้สาระวิชา คือ ภาษาอังกฤษ
นำเข้าจากต่างประเทศ		
เนรมิตเจ้าปัญญา	การ์ตูน	ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
Kids WB	การ์ตูน	ความรู้สาระวิชาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษ

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นแม่อย่างที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
สตาร์สปอर्ट	นิตยสารทาง อากาศ	สุขศึกษา พลศึกษา การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
รายการครอบครัว		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
สาวทองแดง	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่ หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ช่วงครอบครัวตัวละคร เรื่อง ขบวนการปีป รีวิค	ละคร	สอนเรื่องการเรียนรู้ในด้านสุขศึกษา การออกกำลังกายและ ส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นการให้ความรู้สอน เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย ประโยชน์ที่จะได้รับต่อร่างกาย นำเสนอผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
องศาสาม	วาไรตี้	สาระเชิงความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ลักษณะแนะนำสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เท่ขลุ่ยไมไทยแลนด์ เว็ลด์	สารคดี	ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย การ ออกกำลังกายและกีฬา
นักสำรวจ	สารคดี	ความรู้ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะด้านต่าง ๆ การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่ เป็นตัวอย่างที่ดี
หลังคาเดียวกัน	วาไรตี้	การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
4 ต่อ 4 แฟมิลีเกม	เกมโชว์	ความรู้รอบตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว
4 ต่อ 4 ชันเด	เกมโชว์	ความรู้รอบตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว
<b>นำเข้าจากต่างประเทศ</b>		
แดจังกึม จอมนางแห่ง วังหลวง	ละคร	ศิลปวัฒนธรรม ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ด้าน โภชนาการ
สัตว์โลกสุดฮา	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของสัตว์

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการ  
นำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  
อ.ส.ม.ท. พบว่า มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งสิ้น 17 รายการ ซึ่ง  
ผู้วิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย

ทีวีสี ช่อง 3 นั้น มีรายการที่ผลิตเองในประเทศ จำนวน 13 รายการ นำเสนอในรูปแบบละครและสารคดีมากที่สุด นอกจากนี้เป็นนิตยสารทางอากาศ วาไรตี้ เกมโชว์ โดยเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกนั้นนำเสนอเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว กีฬา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ส่วนรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 4 รายการ พบว่าเป็นรายการการ์ตูนมากที่สุด รองลงมาเป็นละครและสารคดี โดยเนื้อหาที่นำเสนอ คือ ภาษาต่างประเทศ เด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ศิลปวัฒนธรรม โภชนาการ การดำรงชีวิตของสัตว์

## 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 32 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 6 รายการ รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 11 รายการ รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 15 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้าน

การผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศทั้งหมด ได้แก่ อยากรู้ลูกเก่ง, สุขสันต์...วันเกิด, แด่ดดีแอนดัมม, คิดได้คิดดี, ถ้าคิดกล้าทำ, ผู้เพื่อแม่

รายการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 6 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากบริษัทผู้ผลิตเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ สถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมอง, บริษัท เรือลเน็ต โซลชั่น จำกัด, บริษัท ตะวันฉาน จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิตรายการวาไรตี้ และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มีความถนัดในการผลิตเกมโชว์ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### อยากให้ออกกำลังกาย

-ดำเนินการผลิตโดย สถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมอง ออกอากาศวันพุธ เวลา 17.25-17.55น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ โดยรายการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ลูก การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูก พุดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การดำเนินชีวิตของเด็ก สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการของเด็ก เคล็ดลับในการทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีสติปัญญา ไหวพริบดี เป็นต้น

### สุขสันต์...วันเกิด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 17.25-17.55น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นรายการที่นำเสนอกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำในวันเกิด และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจในวันเกิดเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

### แดดดีแอนด์มัม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 07.00-07.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ การออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รายการนำเสนอโดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน แทนบทบาทของพ่อแม่ มาแนะนำช่วงต่าง ๆ ของรายการ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 Healthy Family เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวเพื่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายโดยการรำกระบอง ช่วงที่ 2 Yummy Menu เป็นช่วงการแนะนำอาหารและวิธีการปรุง เช่น เมนูเด็หู้หน้าเห็ด ช่วงที่ 3 My Baby กับเบบี๋มายด์ เป็นการตอบคำถามและนำเสนอความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก เช่น เรื่องประโยชน์จากนมแม่ ช่วงที่ 4 Baby Smart Brzin นำเสนอเทคนิคและวิธีการพัฒนาสมองให้แก่วัยเด็กแรกเกิด เช่น ธาราบำบัดสำหรับสตรีมีครรภ์

### คิดได้คิดดี

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เรียบเน็ท โซลชั่น จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 07.00-07.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้  
-เนื้อหารายการ หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ จริยธรรม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม ซึ่งในรายการจะมีตัวละครสามชุด โดยการ์ตูนจะแสดงอาภักปกริยาต่าง ๆ กัน แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 คิดดีใจวี นำเสนอเด็กตัวอย่างที่มีความคิดในการทำดี โดยจะแฝงคำสั่งสอนที่อ้างอิงจากมงคลชีวิต ช่วงที่ 2 การ์ตูนคิดดี เป็นการ์ตูนนำเสนอและแฝงคำสั่งสอน เช่น ตอน เรื่องเล็กน้อย ช่วงที่ 3 นิทานของหนู เป็นช่วงที่นำเด็กมาเล่านิทาน ช่วงที่ 4 KARAOKID คาราโอเกะ เป็นเพลงที่แฝงคำสั่งสอนที่รวบรวมเนื้อเรื่องทั้งหมดของเทปนั้น ๆ ที่ออกอากาศ เช่น เพลงแบบอย่างที่ดี

### กล้าคิดกล้าทำ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ตะวันฉ เน จำกัด ออกอากาศวัน อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ นิศยสารทางอากาศ  
-เนื้อหารายการ การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน นำเสนอรายการในลักษณะพาเด็ก ๆ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และร่วมทำกิจกรรม ร่วมการเล่น เช่น การเล่นลูกข่างของเด็กชายชาวมิ่ง และการโยนลูกช่วงของเด็กหญิงชาวมิ่ง ช่วงต้นจากนั้นเป็นช่วงกล้าสำนึกรักบ้านเกิด ที่ปลูกฝังการรักบ้านเกิดให้แก่เยาวชน เช่น ค่ายสำนึกรักบ้านเกิด ค่ายคุณธรรม

### สู้เพื่อแม่

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทนเทนเมนต์ จำกัด ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.01-18.26 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ เกมโชว์  
-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีงาม รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเปิดรายการ มีพิธีกร 2 คนแนะนำเด็กที่มาพร้อมเล่นเกมและบอกถึงของรางวัลที่ต้องการจะให้คุณแม่ ประกอบกับการให้เด็กๆ แสดงความสามารถ ช่วงที่ 2 แข่งขันเกมที่ 1 เลือกมังกร 1 ตัว จากมังกร 4 ตัว โดยสามารถเปลี่ยนเกมได้ 1

ครั้ง ช่วงที่ 3 แข่งขันเกมที่ 2 โดยเลือกมังกร 1 ตัว เพื่อเล่นเกม เมื่อเล่นเกมใดภายใน 2 เกมชนะ ก็จะได้รับของรางวัลตามที่ต้องการ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.5 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
อวกาศให้ลูกแก๊ง	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ
สุขสันต์...วันเกิด	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
แดดดีแอนด์มัม	วาไรตี้	การออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คิดได้คิดดี	วาไรตี้	หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ จริยธรรม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
กล้าคิดกล้าทำ	นิตยสารทางอากาศ	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สู้เพื่อแม่	เกมโชว์	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

รายการสำหรับเด็ก จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ที่เป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชนที่มีความถนัดในการผลิตวาไรตี้และเกมโชว์ โดยพบรายการในรูปแบบวาไรตี้และเกมโชว์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การออกกำลังกาย สุขภาพ หลักคำสอนทางศาสนา ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี การท่องเที่ยวแนะนำสถานที่

รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รายการ พบว่า สำหรับ



คุณลักษณะทางการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ ทรูณธรรม, กิฬาลิลาศ, กล้าดี, วยิไสวัยปัญญา, เวคคลับเอ็กซเรย์, ฟ้าไสน้ำใจงาม, ตามรอยพงศาวดาร, พลั้กนั้กศึกษา, สานสายใยครอบครัว, ถนนปลอดฝุ่น, รักบ้านเกิด, แค่อยากรู้

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 11 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการผลิตรายการจากทางสถานีร่วมผลิตกับหน่วยงานต่างๆ และทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท ทูเอสทูที เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด, บริษัท แกรมมี เทเลวิชั่น จำกัด, ฤนคการผลิตรายการวาไรตี้ บริษัท เฟิร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด, บริษัท อมร วิชั่น (บางกอก) จำกัด, บริษัท อะคีนารีน จำกัด มีความฤนคการผลิตรายการดี และ บริษัท เจเอสแอล จำกัด มีความฤนคในการผลิตนิตยสารทางอากาศ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### ทรูณธรรม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันอังคาร เวลาออกอากาศ 17.25-17.55น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ทักยะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และจริยธรรม ธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม รายการแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 การดำเนินรายการมีพิธีกร 1 คน ได้สัมภาษณ์ คุณจำลอง ศรีเมือง พูดถึงเรื่องชีวิตเริ่มแรกที่เป็นจนถึงทุกวันนี้ เกิดมาจนต้องดิ้นรน การบริหารเวลา การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินและการเกิดมาฐานะคนเราต่างกัน แล้วพูดถึงการดำเนินชีวิตในสมัยนี้ เชื้อฟังครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง เอาความขยันหมั่นเพียร มุ่งมานะ ทำให้ประสบความสำเร็จ ช่วงที่ 2 เป็นการเที่ยวชมเอกลักษณ์พื้นเมือง ศิลปะโบราณต่าง ๆ เช่น ศิลปะของล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 3 หน้าต่างบานใหม่ เที่ยวชมไปล่องเรือ ที่เมืองคูโบ ซึ่งมีความพิเศษโดยการบังคับเรือด้วยเท้าแตกต่างกัน เพราะว่าบ้านเมืองเราใช้มือทั้ง 2 ข้างในการบังคับ

#### กิฬาลิลาศ

-ดำเนินการผลิตโดย ผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 15.00-15.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งรายการนำเสนอเนื้อหาการสอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกหัดกีฬาโอลิมปิกโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจโดยเฉพาะเยาวชน

#### กล้าดี

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เจเอสแอล จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 11.05-12.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับร เรขการนำเสนอโดยเป็นการให้เยาวชนที่เคยทำผิดในสิ่งที่บางทีตัวเองตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รายการกล้าดี จึงให้เยาวชนที่คิดได้เข้าทำสิ่งที่ถูกและมีประโยชน์ต่อสังคม ให้เยาวชนทำในสิ่งที่คิดว่าตนเองทำผิด เช่น คนอยากเลิกยาเสพติดก็ให้เข้ามาร่วมรายการทำตามเจตนาที่ดี เป็นต้น

#### วัยใสวัยปัญญา

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ทูเอสทูพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-17.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น ภาษาอังกฤษ, ความรู้รอบตัว, ศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น ช่วงเกมตอบคำถาม โดยให้เยาวชนมาแข่งขันกันตอบคำถามความรู้รอบตัวต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกโดยนำเสนอคำถามเป็นเทป VTR เรื่องราวต่าง ๆ และให้ตอบคำถามตามสิ่งที่พบใน VTR จากนั้นนำเสนอการบำเพ็ญประโยชน์ และการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนโดยแบ่งเป็นช่วงได้แก่ ช่วงตอบปัญหา จาก VTR ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้รอบตัว และช่วงคนเก่งคิดดาว พาไปพบเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ

#### เวทคลับเอ็กซ์เรย์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี รายการนำเสนอเรื่องราวเจาะลึกแบบรู้จริงกับไอศกรีมพิชิต เกาะติดกระแสความสนุกสนาน และอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการเพลง และเทรนด์ใหม่ๆ กับ 2 พิธีกร จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ และ สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล และในช่วงเอ็กซ์ เจเนอรัเรชั่น เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ น้องๆ วิทยุทั้งหลาย ที่มีความสามารถได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่ แบบไม่มีอันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นช่วงที่จัดขึ้นมาเพื่อเอาใจคนที่มีความสามารถในทุกๆ เรื่อง ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลง เล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือความสามารถในสไตล์ของตัวเอง ซึ่งช่วงนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้วัยรุ่นที่มีความคิดดี ได้ฟรีเชนซ์ตัวเองแบบครีเอท ซึ่งเรื่องราวของใครน่าสนใจก็จะถูกนำมาออกอากาศ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ ทางบ้านได้ชมกันต่อไป

### ฟ้าใสหัวใจงาม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 17.25-17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม การงานอาชีพ เช่น การพาชมขั้นตอนในการผลิตการทอต่าง ๆ อย่างการพาไปดูวิธีการทอ絲 การรวมกันผลิต ถึงทอของหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีเสื้อให้เป็นสิ่งทอส่งออก ทำให้หมู่บ้านมีรายได้ และสมาชิกมีความสามัคคี

### ตามรอยพงศาวดาร

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เฟิร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 17.25-17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ในลักษณะการนำเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญในอดีตของประวัติศาสตร์ไทย เช่น การค้าขายในสมัยอยุธยาของชาวไทยกับชาวต่างประเทศ ชีวิตชาวโปตุเกสในกรุงศรีอยุธยา

### พลังนักศึกษา สานสายใยครอบครัว

-ดำเนินการผลิตโดย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.25-19.28 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นรายการที่ทางสถานีเปิดโอกาสให้นักศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสผลิตรายการสารคดีสั้นความยาวตอนละประมาณ 3 นาที ออกอากาศทาง ททบ.5 โดยมีเนื้อหาที่มีสารประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถที่สำคัญ ยังคงส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทและความสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมวัตถุนิยมเช่นทุกวันนี้ และเพื่อธำรงค้ำสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

### ถนนปลอดฝุ่น

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ ออกอากาศวันอังคาร เวลา 15.30-15.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริง โดยจำลองเป็นละครของเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติตนดี กระทำความดีช่วยเหลือครอบครัว แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

### รักบ้านเกิด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อมร วิชั่น (บางกอก) จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 06.30-07.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ โดยการนำเสนอรายการเป็นการพาท่องเที่ยว พักอาศัยในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการรักบ้านเกิด เช่น บ้านตามุย โสมสเคย์ริมโขง จังหวัดอุบล

### แค่อายากรู้

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อะดินารีน จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 09.30-10.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ เช่น พาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น Disneyland, Universal Studios ที่ประเทศญี่ปุ่น

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับเยาวชน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.6 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับ เยาวชน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
ครูณธรรม	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และจริยธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กีฬาลีลาศ	นิตยสารทางอากาศ	การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ
กล้าดี	นิตยสารทางอากาศ	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
วัยใสวัยปัญญา	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น ภาษาอังกฤษ, ความรู้รอบตัว, ศิลปวัฒนธรรม
เวคกล้าแก็กเซอร์	วาไรตี้	การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ฟ้าใสน้ำใจงาม	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม การงานอาชีพ
ตามรอยพงศาวดาร	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์
พลังนักศึกษา สานสายใยครอบครัว	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
ถนนปลอดภัย	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
รักบ้านเกิด	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ
แค่อายากรู	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ

รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 11 รายการ เป็นการผลิตรายการจากทางสถานีร่วมผลิตกับหน่วยงานต่างๆ และทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการวาไรตี้ สารคดี และนิตยสารทางอากาศ พบว่ามีรูปแบบรายการวาไรตี้ สารคดี และนิตยสารทางอากาศ นำเสนอความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การออกกำลังกาย ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ที่เป็นสาระ วิชา การแสดงดนตรี

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ คลินิกช่อง 5, แผ่นดินธรรม, เส้นทางแห่งภูมิปัญญา, สปอร์ตแอทไฟว์, เมืองไทยวาไรตี้, สวรรค์มีตา, แฟมิลี่ เซอเคิล, ความดีคู่แผ่นดิน, ไออีโซว์คอตคอม, สองวัย, หัวสิบ หัวสิบ, ตำรวจโลก , รอบจักรวาล, เปิดเมืองแปลก, ผจญภัยไร้พรมแดน

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 15 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท เจเอสแอล จำกัด มีความถนัดในการผลิต เกมโชว์ บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน จำกัด บริษัท แมสเคล จำกัด บริษัท สเพลซ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีความถนัดในการผลิต วาไรตี้ บริษัท ดี.เอ็ม. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท รัตนอุไร จำกัด บริษัท สิทธิณี ศรีเอชัน จำกัด มีความถนัดในการผลิต นิตยสารทางอากาศ บริษัท ฮอลิเคย์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท นัมเบอร์วัน พลัส จำกัด บริษัท พาโนราม่า ดีสคัฟเวอร์ จำกัด มีความถนัดในการผลิต สารคดี บริษัท เนทสแตรป จำกัด นำเข้ารายการสารคดีจากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### คลินิก ช่อง 5

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ดี.เอ็ม. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 15.30-15.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาของรายการ สุขศึกษา สุขอนามัย ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นรายการที่นำสื่อปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและครอบครัว รวมถึงปัญหาทางเพศที่ผู้ชมควรทำความเข้าใจ รวมถึงทั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางด้านสุขภาพจิต ตอบปัญหาแก้ไขโดย พ.ญ.อัมพร เบญจผลพิทักษ์ ผอ.ศูนย์ สุขภาพจิตและอาหารการกินที่ถูกต้อง ถูกสุขภาพ

#### แผ่นดินธรรม

-ดำเนินการผลิตโดย ผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 06.30-07.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาของรายการ หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เป็นรายการสอน

กรรม เจริญสมาธิภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน ก็มีหลากหลาย เช่น หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ เทศน์แบบชาวบ้านพูดกับชาวบ้าน มนุษย์พูดกับมนุษย์

### เส้นทางแห่งภูมิปัญญา

- ดำเนินการผลิตโดย บริษัท รัตนอุไร จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 07.30-08.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ เป็นเนื้อหาส่งเสริมภูมิปัญญาของคนไทยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสาระที่น่าสนใจในปัจจุบัน วิถีชีวิตพื้นบ้าน อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมถึงการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีการนำเสนอสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน (OTOP) และสัมภาษณ์ผู้ริเริ่มคิดผลิตสินค้า ถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ เช่น คุกกี้แม่ไม้มวยไทย รายละเอียดของสินค้า, วัสดุการผลิต, ขั้นตอนการผลิต และช่วงภูมิปัญญาก็มาแล้ว นำเสนออาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือรักษาสุขภาพ

### สปอร์ตแอทไฟว์

-ดำเนินการผลิตโดย ฝ่ายข่าวกีฬา ททบ.5 ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 10.00-10.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ กีฬาประเภทต่าง ๆ แบ่งรายการออกเป็น 4 ช่วง ช่วงแรกนำเสนอไฮไลท์กีฬาประเภทต่าง ๆ ช่วงต่อมา World Sport นำเสนอข่าวกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น กอล์ฟ, เทนนิส จากนั้นช่วง World Soccer นำเสนอข่าวสารกีฬาฟุตบอลของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นที่น่าสนใจ เช่น ฟุตบอลลาลีก้า สเปน, บุนเดสลีก้า เยอรมัน , พรีเมียร์ลีก อังกฤษ และช่วงสุดท้าย Sport For Fun นำเสนอข่าวสารกีฬาเพื่อเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมนักแข่งรถหญิงของไทย

### เมืองไทยวาไรตี้

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน จำกัด วันออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 21.10 – 21.40 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ทั่วไป การงานอาชีพ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงประกอบดนตรี ดำเนินรายการโดยพิธีกรชาย 2 คนที่รู้จักกันดี โดยนำเสนอรายการจากเหตุการณ์ข่าวปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ชมได้รับรู้ นำมาคุยกันแล้วยังมีการให้ผู้ชมรายการส่ง SMS มีส่วนร่วมมาให้ความคิดเห็นกัน

#### สวรรค์มีตา

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แมสแกลด์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 17.00-18.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี การงานอาชีพ รายการนี้มี 3

ช่วง คือ ช่วงเปิดรายการโดยพิธีกรจะพูดเปิดรายการโดยสอดแทรกเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม ต่อมา ช่วงย้อนดูละครของแขกรับเชิญในการใช้ชีวิต และช่วงละครกับพูดคุยสนทนากันไป พูดถึงชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องมีการต่อสู้ชีวิตกันในสังคม

#### แฟมิลี่ เซอเคลิล

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 08.05-08.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แบ่งเป็น 6 ช่วง คือ ช่วงแรก กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เช่น คอร์สการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ช่วงพัฒนาการ 4 ชั้น เรื่องสำคัญของลูกน้อย แนะนำพัฒนาการขั้นต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ขั้นที่ 1 แรกเริ่มอาหารเสริม ช่วงแนะนำกิจกรรมที่สามารถร่วมกันทำได้ทั้งครอบครัว เช่น การเล่นเกมชิงบับบิงคัพวิทย์ ช่วงให้ทุกวันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ด้วย Sony Handy Cam แนะนำประสบการณ์ของครอบครัวที่ประทับใจ ช่วงครอบครัวรับเชิญ แนะนำครอบครัวรับเชิญเล่าถึงการเลี้ยงลูก ช่วงเด็กยุคใหม่ เก่งคิด กล้าทำ มั่นใจ เกมที่ให้เด็ก ๆ ทดสอบความสามารถ เช่น ใ้ดื่มนมและหาตัวอักษรมาเรียงเป็นคำศัพท์

#### ความดีคู่แผ่นดิน

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท สิทธิณี ศรีเอชัน จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 08.30-09.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น การงานอาชีพ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็น



ตัวอย่างที่ดี หลักคำสอนของศาสนา การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ โดยรายการแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกนำเสนอการใช้ชีวิตของคนในชุมชนต่าง ๆ การประกอบอาชีพ วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ช่วงข้อคิด ข้อธรรม นำเสนอคำสอนทางพระพุทธศาสนา ช่วงเก็บมาเล่า นำเสนอประวัติและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนั้น ๆ เช่น อุทกภัยของชาวศรีวิชัย ช่วงกินคืออยู่ดี เป็นการสาธิตการทำอาหาร และบอกถึงประโยชน์ของส่วนประกอบในอาหารชนิดนั้น

### ไออีโชนด์อทคอม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท สแพลช เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์  
เวลา 10.15-11.05 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นช่วง ๆ ได้แก่ ช่วง Cyber TV แนะนำโปรแกรมที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมOpera ช่วง The Natural Time แนะนำการใช้ชีวิตโดยประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วง Happy โฆษณาข่าวสารใน DTAC ช่วงเทคโนโลยียานยนต์ แนะนำเกี่ยวกับคุณลักษณะของรถยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ช่วง IE Travel แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น น้ำตกถลอง ช่วง Cool Shot Cool Style by Canon ถามและตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้กล้อง Digital ช่วง T lifestyle by TT&T เป็นการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ช่วงธันวาคมพาไปเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์แคมเปญ ของการบินไทยที่จัดขึ้น ช่วง Powering Future Thailand แนะนำข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเมืองไทย

### สองวัย

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท นัมเบอร์วัน พลัส จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา  
23.05-23.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว นำเสนอการดูแลกันและกันภายในครอบครัว ด้านสุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ผ่านมุมมองของบุคคล 2 วัย คือ ผู้ใหญ่ และ วัยรุ่น

### ห้าสิบ ห้าสิบ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เจเอสแอล จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  
19.00-19.25 น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในการช่วยกันตอบคำถามในเรื่องใกล้ตัว แบ่งรายการเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเปิดรายการโดยการแจกรางวัล ช่วงเชิญพบแขกรับเชิญ เล่นเกมตอบคำถามความรู้ต่าง ๆ ช่วง ช่วยเหลือคนอื่น

### สำรวจโลก

-รายการนำเข้าจากต่างประเทศ จัดซื้อโดย บริษัท เนทสแคป จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.26-18.50 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ส.เวคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้เป็นสาระวิชา คือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก เสนอเรื่องราวแปลกใหม่ที่เกิดในโลก เกี่ยวกับโลกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ สัตว์โลก เป็นต้น

### ครอบครัววาล

-ดำเนินการผลิตโดย ผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ในรายการจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเสนอวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต อาหาร ในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลก

### เปิดเมืองแปลก

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ฮอลิเคย์ เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 14.05-15.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ สังคมศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะด้านต่าง ๆ การดำรงชีวิตในรายการ จะนำท่องเที่ยวพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับมีเรื่องราวแปลกๆ มานำเสนอ ซึ่งเป็นการดำรงชีวิตของผู้คนในประเทศนั้น

### ผจญภัยไร้พรมแดน

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท พาโนรามา ดีสคัฟเวอรี จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 23.30-24.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในรายการเสนอเรื่องราวของการดำรงชีวิตในที่ต่างถิ่นของพิธีกร ในประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางไปและเสนอเรื่องราวแปลก ๆ ในประเทศนั้น ๆ และการดำรงชีวิตของคนในประเทศนั้น ๆ วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งความสวยงามของภูมิประเทศ ธรรมชาติของสัตว์ป่า

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้



ตารางที่ 5.7 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
คลินิก ช่อง 5	นิตยสารทางอากาศ	สุขศึกษา สุขอนามัย ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ และ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่ เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน
แผ่นดินธรรม	นิตยสารทางอากาศ	หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ และจริยธรรม
เส้นทางแห่งภูมิปัญญา	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การ ท่องเที่ยว การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
สปอร์ตเอกไฟว์	นิตยสารทางอากาศ	กีฬาประเภทต่าง ๆ
เมืองไทยวาไรตี้	วาไรตี้	ความรู้ทั่วไป การงานอาชีพ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็ก ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงประกอบดนตรี
สวรรค์มีค่า	วาไรตี้	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี การงานอาชีพ
แฟมิลี่ เซอเคิล	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความคิดคู่แผ่นดิน	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น การงานอาชีพ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็น ตัวอย่างที่ดี หลักคำสอนของศาสนา การรักษาสุขภาพ และ ความรู้ด้าน โภชนาการ
ไอทีโชว์คอตคอม	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สองวัย	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว นำเสนอการดูแลกันและกันภายในครอบครัว ด้านสุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ห้าสิบห้าสิบ	เกมโชว์	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ ชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
สำรวจโลก	สารคดี	ความรู้เป็นสาระวิชา คือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครองจักรวาล	สารคดี	ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำ สถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้าน โภชนาการ
เกิดเมืองแปลก	สารคดี	สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะด้านต่าง ๆ การดำรงชีวิต
ผจญภัยไร้พรมแดน	สารคดี	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวในลักษณะ การแนะนำสถานที่ต่าง ๆ

รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 15 รายการ เป็นการผลิตรายการจากทีมงาน บริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความถนัดในการผลิตเกมโชว์ วาไรตี้ นิตยสารทางอากาศ สารคดี และ นำเข้ารายการสารคดีจากต่างประเทศ โดยมีรูปแบบของรายการ คือ เกมโชว์ วาไรตี้ นิตยสารทางอากาศ สารคดีพบเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี หลักคำสอนทางศาสนา ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.8 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
<b>รายการเด็ก</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
ชยาภาให้ลูกเก่ง	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ
สุขสันต์...วันเกิด	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
แดดดีแอนด์มัม	วาไรตี้	การออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คิดได้คิดดี	วาไรตี้	หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ จริยธรรม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
กล้าคิดกล้าทำ	นิตยสารทางอากาศ	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สู้พี่แม่	เกมโชว์	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เด็กที่เป็นแนวอย่างที่ดีงาม

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
ครุฑธรรม	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และจริยธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กีฬาลีลาศ	นิตยสารทางอากาศ	การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ
กล้าดี	นิตยสารทางอากาศ	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
วัยใสวัยปัญญา	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น ภาษาอังกฤษ, ความรู้รอบตัว, ศิลปวัฒนธรรม
เวทคลับเอ็กซ์เรย์	วาไรตี้	การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ฟ้าใสน้ำใจงาม	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม การงานอาชีพ
ตามรอยพงศาวดาร	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์
พลังนักศึกษา สานสายใยครอบครัว	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
ถนนปลอดภัยฝัน	สารคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
รักบ้านเกิด	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ
แค่ยกยารู้	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
คลินิก ช่อง 5	นิตยสารทางอากาศ	สุขศึกษา สุขอนามัย ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน
แผ่นดินธรรม	นิตยสารทางอากาศ	หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ และจริยธรรม
เส้นทางแห่งภูมิปัญญา	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
สปอร์ตแอทไฟว์	นิตยสารทางอากาศ	กีฬาประเภทต่างๆ
เมืองไทยวาไรตี้	วาไรตี้	ความรู้ทั่วไป การงานอาชีพ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงประกอบดนตรี
สวรรค์มีตา	วาไรตี้	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี การงานอาชีพ
แฟมิลี่ เซอเคิล	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
ความคิดคู่แผ่นดิน	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระ เช่น การงานอาชีพ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี หลักคำสอนของศาสนา การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ
ไอทีโชว์คอตคอม	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สองวัย	วาไรตี้	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว นำเสนอการดูแลกันและกันภายในครอบครัว ด้านสุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ห้าสิบ ห้าสิบ	เกมโชว์	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
สำรวจโลก	สารคดี	ความรู้เป็นสาระวิชา คือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครอบครัววาด	สารคดี	ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ
เปิดเมืองแปลก	สารคดี	สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะล้านต่าง ๆ การดำรงชีวิต
ผจญภัยไร้พรมแดน	สารคดี	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พบว่า มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 32 รายการ ซึ่งผู้วิจัยจึงพบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นั้น เป็นรายการที่ผลิตเองในประเทศทั้งหมด จำนวน 32 รายการ นำเสนอในรูปแบบวาไรตี้มากที่สุด รองมาเป็นสารคดี รายการนิยายสารทางอากาศ เกมโชว์ และเป็นที่น่าสนใจคิดว่า จะไม่มีรายการประเภทการ์ตูนและละครเลย โดยเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี และการท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่เป็นหลัก นอกนั้นนำเสนอเกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ที่เป็นสาระ วิชา สุขศึกษา การงานอาชีพ ความรู้ด้านโภชนาการ ศิลปวัฒนธรรม

### 3. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 38 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 22 รายการ รายการสำหรับเด็กจำนวน 2 รายการ รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 14 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 22 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ พ่อครัวตัวน้อย, คิคคีคิคสนุก, สานฝันเด็กไทย, คาค่าทำทดลอง, เจาะสนามหญ่เนียร์, ข้าวผู้เยาว์, แชมป์เปียนน้อย, เจ้าขุนทองเปิดกล่องใหม่, ลูกมด ปิง...ปิง, คำสับ, พุทธพงษ์, นักสู้วัยซน, เทพหิระทิงจา, สามก๊กมหาสนุก, ลีลาสุภษิต, ตะลุยโลกจิ๋ว, กุลาแสนสวย และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ สีกมหัสจรรย์ คาบกายสิทธิ์, ดิสนีย์ คลับ, เมลท์บีสต์, การ์ตูน Batman เจ้าชายรัตติกาล ปี 2, การ์ตูน Hamtaro แก๊งจิ๋วผจญภัย

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 17 รายการ จากการศึกษพบว่า ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทของทางสถานี คือ บริษัท บีบีทีวี โปรดักส์ชั่นส์ จำกัด โดยมีรายการบางส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เช่น คณะครูศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กระทรวงศึกษาธิการ , บริษัท ดีต้า แฟนดาซี จำกัด , บริษัท สามเศียร จำกัด , บริษัท สหมงคลเทเลวิชั่น จำกัด , บริษัท ไอ ไอ เอส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด , บริษัท บรรลือสาส์น จำกัด (1990), บริษัท อินโฟส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และ บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### พ่อครัวตัวน้อย

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท บีบีทีวี โปรดักส์ชั่นส์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 06.25-06.50 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะ



การแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังเช่นตอนหนึ่งที่เป็นรายการสอนและแข่งขันทำอาหาร โดยให้เด็กและครอบครัวร่วมกันประกอบอาหารได้ เช่น คัดเลือกตัวแทนจากภาคเหนือมาให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น พระธาตุคอกยสุเทพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ ในรายการจะมีการฝึกให้ผู้เข้าแข่งขันแนะนำตัว รูปแบบเกมจะกำหนดเมนูบังคับให้ทำและเมนูสร้างสรรค์ นำเสนอวิธีการประกอบอาหาร ซึ่งร่วมกันทำในครอบครัวของแต่ละทีม พิธีกรรายการจะช่วยเสริมในส่วนของการแนะนำเพิ่มเติมขั้นตอนการประกอบอาหาร หรือ เคล็ดลับการทำอาหาร ช่วงท้ายของรายการจะมีการประกาศผลตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขัน

### กิลิเกียดสนุก

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศวันจันทร์

เวลา 16.30-16.55น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้ที่เป็นสารวิชาความรู้รอบตัว และ เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยทุกช่วงของรายการจะนำเสนอโดยการบรรยายวิธีคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ประกอบภาพและการสาธิตให้เห็นจริง

### เจ้าขุนทองเปิดกล่องใหม่

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ผงผล จำกัด ออกอากาศวันพุธ, วันพฤหัสบดี และ

วันศุกร์ เวลา 16.30-16.55 น. และ 16.55-17.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับการแสดงดนตรี และการแสดงประกอบดนตรี โดยจะ

นำเสนอเป็นการแสดงของตัวการ์ตูนด้วยตุ๊กตาคือมือเป็นเรื่องราว สอดแทรกในเรื่องเล่าให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็ก

### สถานฝันเด็กไทย

-ดำเนินการผลิตโดยคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาคัด

ยากจนและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศวันอังคาร เวลา 16.55-17.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดีสั้น

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ หรือ เด็กที่เป็นตัวอย่าง

ที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอในมุมมองของการแก้ไขปัญหาคัดยากจนและเด็กด้อยโอกาส

### พุทธพงษ์

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ดีต้า แฟนตาซี จำกัด ออกอากาศวันพุธ เวลา 16.55-17.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอรายการตอนหนึ่งของรายการจะเป็นรายการการ์ตูนสั้น ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และสรรพคุณของพืชชนิดนั้น

### ลูกมด ปิง..... ปิง

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ดีต้า แฟนตาซี จำกัด ร่วมกับ บริษัท สามเศียร จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 17.00-17.25น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทย และ การยกตัวอย่าง ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ในตอนหนึ่งได้นำเสนอรายการช่วงแรกด้วยละครสั้น ๆ และมีช่วงเกมประชันปัญญา โดยให้เด็ก 2 คน มาแข่งขันการอ่านคำภาษาไทย เช่น คำว่า แม่แปรก อ่านว่า แม่-ประ-แพรก , นิมพิ์ อ่านว่า นิม-พะ-ลี มีช่วงขึ้นรายการนำเสนอภาพคอนเสิร์ต จ้า จ๊ะ ทิงจา และ จบท้ายรายการด้วยช่วงลีลาสุภาษิต นำเสนอสุภาษิต เช่น กระด่ายัดถิ่นคุม ชี้ข้างจับตักแดน ซึ่งเป็นคำถามให้เลือกตอบเข้ากับ Animation เปรียบเทียบสุภาษิต

### ดาตฟ้าทำทดลอง

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท สหมงคลเทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศวันอังคาร เวลา 17.00-17.25น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ โดยการนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกพูดถึงแนะนำรายการและช่วงต่าง ๆ เรื่องราวความแปลกใหม่ ช่วงสอง ช่วงดูเพื่อนทำ โดยสาธิตการทดลอง จากเด็กที่อยู่ทางบ้านมาร่วมรายการ ช่วงสุดท้าย ช่วงทำการทดลองให้เด็กที่เป็นแขกรับเชิญรายสัปดาห์มาสาธิตให้ดู

### นักสู้วัยชน

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศวันพุธ เวลา 17.00-

17.25น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับการแสดงประกอบดนตรี โดยการนำเสนอ

รายการจะนำเสนอผ่านการ์ตูน ที่มีตัวแสดงเป็นตัวละครที่เสนอเรื่องดีและตัวละครที่เสนอไม่ดี เพื่อให้เด็กที่ชมรายการได้เปรียบเทียบ และ สอดแทรกคุณธรรมที่สนับสนุนให้ทุกคนต้องทำดี

เจาะสนามจูเนียร์

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท โอ ไอ เอส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวัน

พฤหัสบดี เวลา 17.00-17.25น.

รูปแบบการนำเสนอ นิยายสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา และ การ

ออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับกีฬา การพูดคุยกับนักกีฬา เคล็ดลับการเล่นกีฬา และ การแข่งขันเล่นกีฬาที่รายการตั้งกติกาไว้

เทพจ๊ะทิงจา

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ดีต้า แฟนตาซี จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-พุธ เวลา

18.00-18.10น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้รอบตัว โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับ

Animation เช่นตอนหนึ่งเป็นตอนที่ เทพจ๊ะทิงจากับเพื่อนๆ ได้ทำการช่วยเหลือแพะตัวหนึ่งที่กำลัง โดยทำร้าย แต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วแพะนั้นก็คือ วิญญาณของเทพาฤทธิ์ที่โดยคำสาป แต่ในที่สุดแพะนั้นก็ได้เสียชีวิตลง แล้ววิญญาณก็ได้ออกจากร่างแพะมาสิงอยู่ในกำไลของเทพจ๊ะทิงจา แทน ซึ่งเทพจ๊ะทิงจากำลังตามหาวิญญาณที่เหลืออยู่

สามก๊กมหาสนุก

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท บรรลือสาส์น จำกัด (1990) ออกอากาศวันพฤหัสบดี-

ศุกร์ เวลา 18.00-18.10น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้รอบตัว และ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

ผ่านการนำเสนอด้วยรายการการ์ตูนที่มีโครงเรื่องตามประวัติศาสตร์จีนยุคสามก๊ก

ลีลาสุภายิต

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-พุธ  
เวลา 18.14-18.15น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทย และ ค่านิยมการเป็น  
ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับรายการการ์ตูนหรือ  
ภาพยนตร์แนวการ์ตูนที่สอนเป็นเรื่องตามคำสุภาษิต แล้วยังมีการ์ตูนให้ดูเพื่อความสนุกและได้  
ความรู้เกี่ยวกับสุภาษิต

### ต่ำสิบ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท อินโฟส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์  
เวลา 17.00-17.25น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับ การแสดงดนตรีหรือการแสดงประกอบดนตรี ทักษะใน  
การใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็น 3 ช่วง  
ได้แก่ ช่วงแรกจะแนะนำน้อง ๆ แขกรับเชิญ ด้วยการแสดงแต่ละคน ถัดมาจะมีการเล่นเกม การลอง  
ให้เด็กทำการซื้อของโดยไม่มีผู้ใหญ่ช่วย ช่วงรอบสุดท้ายจะเป็นช่วงรับเงินรางวัล และ เปิดป้ายชิง  
ทุนการศึกษา

### ตะลุยโลกจิ๋ว

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์  
เวลา 18.00-18.10น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้  
รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอผ่าน Animation โดย  
นำเสนอสาระเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านตัวละครเด็กชายและหญิง ที่เป็นพี่น้องกัน พวกเขาเดินทาง  
ไปตามดินแดนต่าง ๆ พร้อม ๆ กับผู้นำทางซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ เช่น  
ตอนคุกกี้แสนอร่อย มีผู้นำทางชื่อซูการ์ พาไปยังบ้านคุกกี้

### ข่าวผู้เยาว์

-ดำเนินการผลิตโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ออกอากาศวันจันทร์-  
ศุกร์ เวลา 06.10-06.13น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับ สังคมศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความรู้รอบตัว ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี โดยเน้นศีลธรรม การเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอผ่านรูปแบบการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว และกิจกรรมที่ดี ๆ มาให้ผู้ชมน้อง ๆ ได้เป็นตัวอย่างและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

### แชมป์เปียนน้อย

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ทริลเลียนส์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์

เวลา 08.10-08.15น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหา รายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ และ ประเด็นเรื่องความดี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษและสาระที่เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่าน Animation และการอธิบายผ่านพิธีกรผู้ใหญ่ เด็ก คนสวมชุดตัวสัญลักษณ์ของนม Aiacta NF

### กุลาแสนสวย

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา

08.15-09.10 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหา รายการเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ชีวิตกับการต่อสู้ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นรายการละครพื้นบ้านแฝงข้อคิด คุณธรรม โดยการนำเสนอตัวละคร 2 ตัวที่มีความแตกต่างกันด้านนิสัย โดยตัวละครชื่อ กุลา และ สโนน้อย ซึ่งตัวเอกถูกตัวร้ายอิจฉา ริษยา และสวมรอยแสร้งเป็นตัวเอก แต่สุดท้ายก็รู้ความดีของตัวเองไม่ได้ในที่สุด

สำหรับรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีจำนวน 5 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการนำเข้รายการจากประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

### ดิสนีย์คลับ

-เป็นรายการนำเข้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ของกลุ่มดิสนีย์ ออกอากาศวันเสาร์

เวลา 06.30-08.10 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการวาดรูปศิลปะ เนื้อหาหลักสื่อถึง ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอรูปแบบมีพิธีกร 2 คน พูดคุยตอบ จดหมายและนำเสนอเข้ารายการการ์ตูน โดยมีการ์ตูน 3 เรื่อง เรื่องละ 2 ช่วง และช่วงสุดท้ายเป็นการตอบจดหมายจากเด็กๆที่เขียนมาถึงรายการ และ วาดรูปประกอบมาให้ดู

#### เทเลทัปบีส

-เป็นรายการนำเข้าจากประเทศอังกฤษ ของ BBC ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 06.30-07.00น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอผ่าน ผู้แสดง 4 คน (เขี้ยว ม่วง แดง เหลือง) และ นำเสนอ VTR กิจกรรมของเด็ก เช่น การเดินบวม ๆ

#### การ์ตูน BATMAN เจ้าชายรัตติกาล ปี 2

-เป็นรายการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 07.05-07.35น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความประพฤติและการกระทำของผู้ใหญ่และเด็กที่เป็น ตัวอย่างที่ดีงาม โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอผ่านตัวละครประเภทผู้ผดุงคุณธรรม ช่วยเหลือ ผู้คนที่เดือดร้อนจากฝ่ายอธรรม โดยตัวละครเอกปิดบังตัวตน ไม่เอาหน้าโดยสวมชุดเลียนแบบ ค้างคาว

#### การ์ตูน HAMTARO แก๊งจิ๋วผจญภัย

-เป็นรายการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของการ์ตูนเน็ตเวิร์ค ซึ่งนำเอาตัวละครมาจากค่ายนินเทนโดของประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 07.40-08.10น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอผ่านตัวเอกของเรื่องเป็นหนูซึ่งจะอยู่ใน 2 ภาพแวดล้อม คือ ภายในครอบครัวมนุษย์ซึ่งจะมีกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ ของมนุษย์ (การติดธงปลาคราฟในบ้านที่มี เด็กชาย) และอีกสภาพแวดล้อมนั้นคือ การพบปะกันของเหล่าหนูที่มีบุคลิกและวัยที่แตกต่างกันไป เป็นมุมมองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่ตัวเอกได้รับรู้มาจากครอบครัวมนุษย์ (ปู่ เจ้าของหนูคิดประดิษฐ์ธงปลาคราฟให้สามารถบินและบรรทุกมนุษย์ได้)

### ศึกษาค้นคว้า ดาบกายสิทธิ์

-เป็นรายการนำเข้าจากต่างประเทศ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.45-06.10น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกรับฟังภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษได้ เนื้อหาหลักสื่อถึงผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเจ้าชายเด็กจะถูกอบรมสั่งสอนโดยพระมารดาเป็นผู้นำ ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อคิดที่ดี ๆ แก่เด็ก ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอรูปแบบ 3D Animation เป็นการ์ตูนแนวการผจญภัยแต่แฝงไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ ภาพสามมิติกับตัวละครการ์ตูนเป็นที่สนใจและแปลกใหม่สำหรับเด็ก ในการดึงดูดใจให้มาชมรายการ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.9 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
พ่อครัวตัวน้อย	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คิดดีคิดสนุก	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชาความรู้รอบตัว และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
เจ้าขุนทองเปิดกล่องใหม่	วาไรตี้	การแสดงดนตรี และการแสดงประกอบดนตรี
सानฝันเด็กไทย	สารคดีสั้น	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ หรือ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
พุทธพงษ์ไร้อัจฉริยะ	การ์ตูน	ความรู้ที่เป็นสาระวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลูกมด ไปถึง..... ไปถึง	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทย และ การยกตัวอย่าง ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ดาวฟ้าฟ้าทดลอง	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
นักสู้วัยซน	การ์ตูน	การแสดงประกอบดนตรี

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
เจาะสนามจูเนียร์	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา และ การออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ
เทพีจะทิ้งจา	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว
สามก๊กมหาสนุก	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว และ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ลีลาสุภาพิต	การ์ตูน	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทย และ ค่านิยมการเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คำสลับ	เกม	การแสดงดนตรีหรือการแสดงประกอบดนตรี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตะลุยกโลกจิว	การ์ตูน	การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ข่าวผู้เยาว์	นิตยสารทาง อากาศ	สังคมศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความรู้รอบตัว ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี โดยเน้นศีลธรรม การเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่ดี
แชมป์เจียนน้อย	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ และ ประเด็นเรื่องความดี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ
นำเข้าจากต่างประเทศ		
สี่กษัตริย์ ดาบกายสิทธิ์	การ์ตูน	ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกรับฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ เนื้อหาหลักสื่อถึงผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
คิสนี่คลับ	การ์ตูน	ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการวาดรูปศิลปะ เนื้อหาหลักสื่อถึงผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
เทเลทัปปีส์	การ์ตูน	การออกกำลังกาย
การ์ตูน BATMAN เจ้าชายรัตติกาล ปี 2	การ์ตูน	ความประพฤติและการกระทำของผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
การ์ตูน HAMTARO แก๊งจิวผจญภัย	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

รายการสำหรับเด็ก จำนวน 22 รายการ ที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 17 รายการ เป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน โดยพบรายการในรูปแบบการ์ตูนและนิตยสารทางอากาศมากที่สุด รองลงมาเป็นวาไรตี้ สารคดี ละคร และเกมโชว์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชาด้านภาษาไทย ความรู้รอบตัว การแสดงประกอบดนตรี



ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โภชนาการการรักษาสุขภาพร่างกาย ส่วนรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ เป็นรายการการ์ตูนนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ และเป็นรายการที่นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อุลตราแมนคอสโมส

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 2 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการผลิตรายการจาก ทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท โพลีพลัส จำกัด ที่เชี่ยวชาญการทำละครวัยรุ่น โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท โพลีพลัส จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 11.15-11.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นละครแนวเชิงวัยรุ่น ที่ใช้ชีวิตประจำวันในการเรียนและการเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ โดยนำเสนอเป็นตอน ๆ โดยกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มหินกลิ้ง นำเสนออารมณ์ของวัยรุ่น และพฤติกรรมที่มีต่อสังคม ในวัยรุ่น

สำหรับรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีจำนวน 1 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการนำเข้รายการจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### อุลตราแมนคอสโมส

-เป็นรายการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตโดยบริษัท อุลตราฟิล์ม จำกัด

ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 17.00-17.25น.

-รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์

-เนือหารายการเกี่ยวกับการรักษาความถูกต้อง ยุติธรรม กำจัดคนไม่ดี โดยการ  
นำเสนอรายการจะนำเสนอผ่านตัวเอกของเรื่องที่เป็นอุตุตราแมน ยอดมนุษย์ผู้มีพลังความสามารถ  
และ จิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และ  
คุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเยาวชน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.10 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับ เยาวชน ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
กลิ้งไว้ก่อนพอสอนไว้	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
กุลาแสนสวย	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ชีวิตกับการต่อสู้
นำเข้าจากต่างประเทศ		
อุตุตราแมนลอยสมอส	ภาพยนตร์	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี

รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 2 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ  
จำนวน 1 รายการ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตละคร พบว่ามีรูปแบบ  
รายการละคร นำเสนอความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ  
รายการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 รายการ เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษา  
ความถูกต้อง ยุติธรรม กำจัดคนไม่ดี

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 14 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะ  
ทางด้านการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน  
13 รายการ ได้แก่ โลกใบใหญ่ , คลับสุขภาพ , รักรูทให้ถูกทาง , ครอบครัวตัวโอ , ดวงใจและ  
สายน้ำ , คู่กันเรื่องลูก , ธรรมะ , บ้านที่กลมเล็ก , แบ่งปันรอยยิ้ม , เทคโนโลยีส์ , ร้อยเรื่องลูกรัก ,  
เกมพันหน้า , เองเองเอง และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โลกน่ารัก

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 13 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชนทั้งกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ผลิตรายย่อย ได้แก่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ,บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ,บริษัท คาราวีดีโอ จำกัด ,บริษัท นาราซิสเต็ม จำกัด ,บริษัท โกดัสสตูดิโอ จำกัด ,บริษัท ทีวีอิมเมจ จำกัด บริษัทไนครือ เจ เอส แอล ,บริษัท ทริปเปิลทู จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### โลกใบใหญ่

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศวันพุธ เวลา16.10-16.27 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระ วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ในประเทศ อธิบายประวัติ หลักฐาน ที่มา และเกร็ดน่ารู้ทั่วไปของสถานที่และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

### คลับสุขภาพ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 16.10-16.27น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับการรักษา และการดูแลสุขภาพให้ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย

### รักลูกให้ถูกทาง

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.27-16.30น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับบุตร โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นเป็นรายการเกี่ยวกับการดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัว เสนอความรู้เพื่อลูก เช่น ดูแลผิวหน้าลูกในฤดูหนาว

### ครอบครัวตัวโอ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 18.10-18.15น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้เรื่องสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นเป็นรายการเกี่ยวกับครอบครัว นำเสนอความรู้ เช่น ดูแลผิวหน้าลูกในฤดูหนาว

### ดวงใจและสายน้ำ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด ออกอากาศจันทร์-ศุกร์

เวลา 18.15-18.45น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา ออกกำลังกายและกีฬาว่ายน้ำ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน นำเสนอเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นละครแบบเน้นความสนุกสนาน ส่งเสริมสอดแทรกเกี่ยวกับการกีฬาและการดำรงชีวิต

### คุยกันเรื่องลูก

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 17.58-18.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเป็นรายการที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของลูกน้อย การพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับลูก

### ธรรมะ

-ดำเนินการผลิตโดยผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 06.00-06.29 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา และจริยธรรมโดยการนำเสนอ

รายการจะนำเสนอคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการบรรยายพระธรรมเทศนาของพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดปัญญาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

#### บันทึกเล่มเล็ก

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท นาราซิสเต็ม จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 07.00-07.05น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นสารคดีท่องเที่ยว ที่เป็นเสียงบรรยายโดยเด็ก นำเสนอสถานที่สำคัญ ความเป็นมาต่าง ๆ

#### แบ่งปันรอยยิ้ม

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท โกลด์สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 07.35-07.40น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับ ผู้ใหญ่และเด็กที่ช่วยเหลือกันดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าประทับใจจากความคิดและเยาวชนที่ทำดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ตัวเอง คนรอบข้างและสังคม

#### เทคโนโลยีก้าว

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 08.10-08.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

#### ร้อยเรื่องถูกรัก

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ทีวี อิมเมจ จำกัด บริษัทในเครือ เจ เอส แอล

ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 09.10-09.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักภัย

สุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นรายการสารคดีที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของลูกน้อย ให้เป็นเด็กฉลาด แข็งแรง สมวัย

#### เกมพันหน้า

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ทริปเปิลทู จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา 12.00-12.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ เกมโชว์

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การแสดง ประกอบดนตรี การรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็น รายการเกมส์โชว์ที่ให้ผู้ชมทางบ้านสมัครมาแข่งขันตามสิ่งที่ตนเองถนัด เป็นการทำความดีหรือมี ผู้ชมในห้องส่งเป็นคู่แข่ง

#### เฮง เฮง เฮง

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศ ออกอากาศวันเสาร์

เวลา 11.15-11.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ ละคร

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเป็นรายการละครเป็นตอนๆ โดย เนื้อหาของละครจะนำเสนอแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ เป็นเรื่องราวของครอบครัว และเข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีจำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### โลกน่ารัก

-ดำเนินการผลิตโดยผู้ผลิตรายการจากต่างประเทศ ออกอากาศวันเสาร์

เวลา 06.00-06.29 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การดำรงชีวิตของสัตว์ โดยการนำเสนอรายการจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแอฟริกา ได้แก่ สิงโต เสือดำ เป็นต้น สื่อถึงการดำเนินชีวิต การล่า อาหาร การดูแลลูก และเห็นถึงชีวิตที่ต้องหลบภัยศัตรูตามธรรมชาติ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.11 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
โลกใบใหญ่	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระ วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่
คลับสุขภาพ	วาไรตี้	การรักษา และ การดูแลสุขภาพให้ดี
รักลูกให้ถูกทาง	นิตยสารทางอากาศ	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัวตัวโอ	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้เรื่องสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
ดวงใจและสายน้ำ	ละคร	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา ออกกำลังกายและกีฬาว่ายน้ำ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน นำเสนอเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คุยกันเรื่องลูก	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ธรรมะ	นิตยสารทางอากาศ	หลักคำสอนของศาสนา และจริยธรรม
บันทึกเล่มเล็ก	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่
แข่งใจรอกยิม	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัยวัยเรื่องลูกรัก	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
เกมพันหน้า	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การแสดงประกกลาคนตรี การรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
เพลง เอง เอง	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่ และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
เทคโนโลยี	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำเข้าจากต่างประเทศ		
โลกน่ารัก	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การดำรงชีวิตของสัตว์

รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 14 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 13 รายการ จากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต โดยเป็นรูปแบบนิตยสารทางอากาศ รองลงมาเป็นสารคดี นอกจากนี้ยังเป็นละคร วาไรตี้ และเกมโชว์ พบเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา การดูแลสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การออกกำลังกายและส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาคำต่างประเทศ ความรู้ทั่วไป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวลักษณะแนะนำสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ เป็นการนำเข้รายการจากประเทศอเมริกา นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของสัตว์

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้



ตารางที่ 5.12 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
พ่อครัวตัวน้อย	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะ การแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ ในครอบครัว
คิดดีคิดสนุก	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชาความรู้รอบตัว และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว
เจ้าบุญทองเป็ดโคลง ใหม่	วาไรตี้	การแสดงดนตรี และการแสดงประกอบดนตรี
सानฝันเด็กไทย	สารคดีสั้น	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่ หรือ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
พุดหงีโพธิ์	การ์ตูน	ความรู้ที่เป็นสาระวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลูกมด ینگ..... ینگ	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทย และ การยกตัวอย่าง ผู้ใหญ่และ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คาดฟ้าทำทดลอง	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
นักสู้วัยชน	การ์ตูน	การแสดงประกอบดนตรี
เจาะสนามจูเนียร์	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา และ การออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ
เทพจ๊ะหิงจา	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว
สามก๊กมหาสนุก	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว และ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ลีลาสุภาพิต	การ์ตูน	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทย และ ค่านิยมการเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คำสับ	เกม	การแสดงดนตรีหรือการแสดงประกอบดนตรี ทักษะในการใช้ ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตะลุยโลกจิ๋ว	การ์ตูน	การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ข่าวผู้เยาว์	นิตยสารทาง อากาศ	สังคมศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความรู้รอบตัว ทักษะในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี โดยเน้น ศีลธรรม การเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่ดี
แชมป์เปียนน้อย	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาคำต่างประเทศ และ ประเด็นเรื่องความ ดี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
<b>รายการเด็ก</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
กุลาแสนสวย	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ชีวิตกับการต่อสู้
<b>นำเข้าจากต่างประเทศ</b>		
ศึกมหัศจรรย์ คาบกายสิทธิ์	การ์ตูน	ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกรับฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ เนื้อหาหลักสื่อถึงผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
ดิสนีย์คลับ	การ์ตูน	ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการวาดรูปศิลปะ เนื้อหาหลักสื่อถึงผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
เทเลทัมบิส์	การ์ตูน	การออกกำลังกาย
การ์ตูน BATMAN เจ้าชายรัตติกาล ปี 2	การ์ตูน	ความประพฤติกและการกระทำของผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
การ์ตูน HAMTARO แก๊งจิวผจญภัย	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
<b>รายการเยาวชน</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
<b>นำเข้าจากต่างประเทศ</b>		
กุหลาบมนคอสมอส	ภาพยนตร์	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
<b>รายการครอบครัว</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
โลกใบใหญ่	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระ วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่
คลับสุขภาพ	วาไรตี้	การรักษา และการดูแลสุขภาพให้ดี
รักลูกให้ถูกทาง	นิตยสารทาง อากาศ	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัวตัวโอ	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้เรื่องสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
ดวงใจและสายน้ำ	ละคร	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา ออกกำลังกายและกีฬาว่ายน้ำ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน นำเสนอเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
คุยกันเรื่องลูก	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการ ใช้ชีวิตประจำวัน
ธรรมะ	นิตยสารทาง อากาศ	หลักคำสอนของศาสนา และจริยธรรม
บันทึกเล่มเล็ก	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่
แบ่งปันรอยยิ้ม	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยเรื่องลูกรัก	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การรักษาสุขภาพ ความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะใน การใช้ชีวิตประจำวัน
เกมพันหน้า	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว การแสดงประกอบ: ดนตรี การรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว
เฮง เฮง เฮง	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ใหญ่ และเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี
เทคโนโลยีก๊ส	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำเข้าจากต่างประเทศ		
โลกน่ารัก	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การดำรงชีวิตของสัตว์

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 พบว่า มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งสิ้น 38 รายการ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้น มีรายการที่ผลิตเองในประเทศ จำนวน 31 รายการ นำเสนอในรูปแบบนิตยสารทางอากาศและการ์ตูนมากที่สุด นอกจากนี้เป็นรูปแบบสารคดี วาไรตี้ และเกมโชว์ โดยเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชาโดยเฉพาะภาษาไทย ความรู้รอบตัว การดูแลสุขภาพ นอกนั้นนำเสนอเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว กีฬา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 7 รายการ พบว่าเป็นรายการการ์ตูนมากที่สุด รองลงมาเป็นภาพยนตร์และ

สารคดี โดยเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ ภาษาต่างประเทศ เด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี การดำรงชีวิตของสัตว์

#### 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 23 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 10 รายการ รายการสำหรับเด็ก จำนวน 1 รายการ รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 12 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ แชมป์เยาวชน, บัณฑิตน้อย, เพื่อนแก้ว, เกมทศกัณฐ์เด็ก, ไฮไลท์ คิด้ส์ เวิลด์, ซูเปอร์จิว และ รายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เปิดโลกวัยชน, โลกการ์ตูน, Herry ปีศาจน้อยช็อคโกแลต, โมเดิร์นไนน์ การ์ตูน

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 6 รายการ จากการศึกษาค้นคว้า เป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี คือ บริษัท นพพร โปรโมชัน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด, บริษัท ซูเปอร์จิว จำกัด, บริษัท อันนี่ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด, บริษัท ออสการ์ จำกัด และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอฟพี จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

##### **แชมป์เยาวชน**

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท นพพร โปรโมชัน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 16.00-16.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี โดยการนำเสนอรายการเป็นรายการประกวดร้องเพลง พร้อมทีมเต้น โดยเยาวชน อายุ 7-11 ปี คือ แคนเซอร์หญิง อายุไม่เกิน 7 ปี และ นักร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง หรือชาย อายุ ไม่เกิน 11 ปี เพื่อชิงถ้วยประทาน พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

#### บัณฑิตน้อย

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 16.40-17.05 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการตอบปัญหาหรือเกม

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและความรู้รอบตัว และการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ โดยการนำเสนอเป็นรายการสอนเรียนภาษาเป็นเกมที่ให้น้อง ๆ ร่วมแข่งขันกันวันนี้ก็จะให้แข่งขันเรื่องภาษาให้น้องสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน หายเรื่องสுகายิต และยังพาไปชมสถานที่ต่าง ๆ

#### เพื่อนแก้ว

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ออสการ์ จำกัด ออกอากาศวันอังคาร เวลา 16.40-17.05 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ เป็นหลักคำสอนของศาสนา, ผู้ใหญ่ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยดำเนินรายการนำเสนอกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ทำร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี เช่นการแสดงละครเด็ก การ์ตูนปิดท้ายเพื่อ แนะนำวิธีการใช้ชีวิตของเด็กในการเรียน (การทำตาราง อ่านหนังสือเพื่อการสอบ)

#### เกมทศกัณฐ์เด็ก

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เว็ลคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 19.30-20.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการตอบปัญหาหรือเกม

-เนื้อหารายการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยการนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ช่วงโดยทุกช่วงเป็นการแข่งขันตอบปัญหา โดยการทายหน้าบุคคลต่าง ๆ

#### ไฮไลท์คิดส์เวิร์ลด์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เอฟพี จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 07.00-08.00 น.

### -รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ สอนความรู้ที่เป็นสาระวิชา ศิลปะด้านต่าง ๆ, การช่วยเหลือ, การตักเตือนสั่งสอน, การส่งเสริมการเรียนรู้, การส่งเสริมอาชีพ โดยการนำเสนอเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับการ์ตูนจากเด็ก ๆ ทางบ้าน พาไปชมเยาวชนแชมป์นักแข่งขันมอเตอร์แห่งประเทศไทย พาไปโรงเรียนพิมลวิทย์ ทำเรือโดยใช้ผงซักฟอกเป็นตัวขับเคลื่อน สอนการวาดรูปบนซองจดหมายโดยน้ำอู๊ดดี เป็นการวาดรูปนอกสถานที่กับครูทงมี ที่ถ้ำเขาวง จังหวัดราชบุรี แข่งขันในเกมต่าง ๆ เพื่อชิงรางวัลจากรายการ เช่น อธิบายคำถามตัวจิกซอร์ การ์ตูนคุณธรรม ตอน คุณค่าแห่งหยดน้ำ สอนประโยชน์ของน้ำ

### ซูเปอร์จิว\*

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซูเปอร์จิว จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 07.00-08.00 น.

### -รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ การงานอาชีพ, การออกกำลังกาย โดยการนำเสนอแบ่งออกเป็น 4 ช่วงโดยช่วงที่ 1 พาไปชม Honda Coliection Hell (ศูนย์รวมนวัตกรรม Honda) ที่พัฒนาเทคโนโลยีโดยไม่ทำลายธรรมชาติ และ Fan Fun Lab ที่เป็นสถานที่ในการร่วม Azimo พาคุณธรรมชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น และทำที่หยอดเหรียญกับครูไว้ง ช่วง 2 แข่งทำอาหารในอาทิตย์นี้แข่งขันหาตัวแทนพ่อครัวจิวในเขตภาคใต้ ช่วง 3 ซูเปอร์เกม ตระเวนแข่งเกมต่าง ๆ ตามโรงเรียน ช่วง 4 แข่งขันเกมต่อ เล่นฟุตบอล มวยทะเล ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง ู้ดบาสกอดบอล วอลเลย์บอลน้ำ

สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจำนวน 4 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการนำเข้รายการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### โลกการ์ตูน

-รายการนำเข้า ประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศวันพุธ - ศุกร์ เวลา 16.40-17.05 น.

### -รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ ความรู้รอบตัว, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการแบ่งเป็น 3 ช่วงรายการโดยช่วงแรกจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนส่วนช่วงที่ 2-3 จะพาไปเที่ยวชมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและประวัติวันสำคัญ

### เปิดโลกวัยชน

-รายการนำเข้า ประเทศอเมริกา จัดซื้อโดย บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด  
ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.05-17.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการนิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ให้ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ เป็นรายการ  
ที่สอนเด็ก ๆ ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รายการแบ่งเป็นช่วง ๆ มีหลายช่วง แล้วก็จะมีส่วนจบจดหมาย

### Horry ปีศาจน้อยช็อคโกแลต

-รายการนำเข้า ประเทศญี่ปุ่น ออกอากาศวันเสาร์เวลา 06.30 – 07.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  
ช่วงที่ 1 “พาสรูนปีศาจจิ้งจอร์” พาสรูนเป็นปีศาจที่สามารถประกอบร่างเป็นแบบต่าง ๆ ได้เมื่อ  
ประกอบร่างใหม่จากเดิมที่เป็นปีศาจน่ารักกลายเป็นปีศาจที่นิสัยไม่ดี รังแกชาวบ้านสลับไปมา  
ช่วงที่ 2 “โฮลี่ฝึกหัดกึ่งฟุ” โฮลี่อยากฝึกหัดกึ่งฟุ โดยมีคุณตาแปลกหน้าเป็นผู้ฝึกให้ มีจิตอัป ยก  
น้ำหนัก วิ่งและมวยไทย

### โมเดิร์นไนน์การ์ตูน

-รายการนำเข้าจากต่างประเทศ ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-10.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นการ์ตูนที่ใช้เวลาออกอากาศ  
ประมาณเรื่องละ 30 นาที จำนวน 4 เรื่อง 4 รสชาติ สอนเรื่องต่าง ๆ มากมาย

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และ  
คุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.13 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
แชมป์ไฮวชน	นิตยสารทาง อากาศ	การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี
อัจฉิน้อย	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและความรู้รอบตัว และการ ท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อนแก้ว	วาไรตี้	หลักคำสอนของศาสนา, ผู้ใหญ่ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะใน การใช้ชีวิตประจำวัน
เกมทศกัณฐ์เด็ก	เกมโชว์	ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก
ไฮไลท์คิดส์เวิลด์	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ซูเปอร์จิว	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ การงานอาชีพ, การออกกำลังกาย
นำเข้าจากต่างประเทศ		
โลกการ์ตูน	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดโลกวัยชน	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ
Horry ปีสานน้อยซึคค โกแลต	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
โมเดิร์นไนน์การ์ตูน	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดย  
บริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ  
ผลิต โดยพบรายการในรูปแบบรายการวาไรตี้ การ์ตูน เกมโชว์ และนิตยสารทางอากาศ นำเสนอ  
เกี่ยวกับ การส่งเสริมการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักคำสอน ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็น  
ตัวอย่างที่ดี และการท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ต่าง ๆ และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
จำนวน 4 รายการ นำเสนอเนื้อหา ความรู้รอบตัว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติความรู้ที่  
เป็นสาระวิชาต่าง ๆ เช่นศิลปะต่าง ๆ และความสัมพันธ์ในครอบครัว



รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ มหัศจรรย์ธรรมชาติ

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 1 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

#### มหัศจรรย์ธรรมชาติ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวัน

อาทิตย์ เวลา 06.30 – 07.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการสารคดี

-เนื้อหารายการ นำเสนอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรายการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1,2 พาไปรู้จักศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าเขาถูกช้าง ซึ่งก่อตั้งโดย เอ็ดวัน เจ วิต ซึ่งคอยช่วยเหลือชุมชนชีวิตสัตว์ป่า ช่วงที่ 3 “Nature of Art” พาชมภาพวาดของคุณมนูญ มุกประดิษฐ์จากการตามเสด็จ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.14 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
มหัศจรรย์ธรรมชาติ	สารคดี	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน มีจำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ พบว่ามีรูปแบบรายการสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ, เกมทศกัณฐ์, วีไอพี, 500วัน 1,500ไมล์, กบนอกกะลา, น้ำใจจากสายธาร, ประทีปส่องทาง/ใจเขาใจเรา และรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แคนสนธยา, จอโลก Biography, บันทึกโลก, จอโลก World's Best, บันทึกโลกสุดสัปดาห์

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 7 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท เวิร์ดพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)มีความถนัดในการผลิตเกมโชว์ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด, บริษัท พาโนรามาเวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท เจ เอส แอล จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.57-18.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยนำเสนอการสอนภาษาอังกฤษ แปลอังกฤษ

### เกมทศกัณฐ์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เวิร์ดพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการตอบปัญหาหรือเกม

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว โดยเป็นรายการตอบปัญหาคูจากรูปเป็นรูปหน้าคาบ! ให้ทายชื่อของบุคคลต่าง ๆ ตามใบหน้าที่เป็นโจทย์

## วีไอพี

-ดำเนินการผลิตโดย โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 20.30-21.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยรายการนำเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของ แกร็บเชิญที่มีชีวิตแตกต่างกันไป ผู้ใหญ่หรือแกร็บเชิญเล่าเรื่องราวในอดีต

## กบนอกกะลา

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เจ เอส แอล จำกัด ออกอากาศ วันศุกร์ เวลา 20.30-21.30น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ, การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ โดยเป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อคู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกมองข้าม

## 500วัน 1,500ไมล์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท พาโนรามาเวิลด์ไวด์ จำกัด ออกอากาศวันอังคาร เวลา 20.30-21.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ศิลปวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยรายการนำเสนอการเล่าเรื่อง เมื่อ 3 ปีก่อน วันที่ 28 สิงหาคม 2542 แม่และหลานสาวของ รัฐภูมิ อยู่พร้อม ถูกฆ่าตาย ความรักทำให้เขาคับแค้นใจจนอยากฆ่าคุณกรณี แต่ก็มีเหตุให้จำเป็นต้องเปลี่ยนใจ แต่ความแค้นที่ฝังใจมานานไม่เคยหาย เขาต้องหาทางกำจัดความทุกข์นั้นให้ได้ แล้วเขาก็นึกถึงสัญญาที่เคยให้กับแม่ จะพาแม่เที่ยวภาคใต้ จนวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ครบรอบ 3 ปีที่แม่และหลานสาวเสียชีวิต คือวันอันเหมาะสมแห่งการเริ่มต้นเดินทาง เขาหันหลังให้ภรรยาและลูกๆ ก้าวลงสู่เรือคายัค พายออกทะเลใหญ่ ฝ่าคลื่นลมมรสุมถูกแคว้นลูกเล่า เดินทางเผชิญความตายนับครั้งไม่ถ้วน ได้รู้จักกับความกลัวที่สุดอย่างแท้จริงในชีวิต ขณะเดียวกัน ได้เรียนรู้ว่าความระแวงไม่ไว้ใจใคร ก็อาจหลอมละลายลงได้ด้วยความเอื้ออารีที่คนทะเลหยิบยื่นให้ โดยรายการได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเดินทางของคุณรัฐภูมิใน สถานที่ต่างๆ ไปสู่ผู้ชม เพื่อสะท้อนแง่คิดที่ได้รับระหว่างการเดินทางในมุมมองที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะมีความยิ่งใหญ่อันเป็น

จริงแท้และ ยั่งยืนของธรรมชาติที่อาจแปรเปลี่ยน ความคิดความเชื่อ ทั้งหลายของคนเราได้ ความเป็นมนุษย์ที่แท้ซึ่งมีทั้งดีและเลว หรือความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อุปสรรค ขัดกันมิตรภาพระหว่างกันแต่อย่างใด และเพื่อสะท้อนแบบอย่างของการมุ่งมั่นกระทำในสิ่งดีงาม อย่าง จดจ่อ กระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จ

### น้ำใจจากสายธาร

-ดำเนินการผลิตโดยโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 11.45-12.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยรายการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวในชุมชนต่างๆ ถึงการร่วมกันพัฒนาและสร้างชุมชนของทุกคนที่อยู่อาศัยร่วมกัน และมีการจำลองเป็นละครสั้นของครอบครัวที่มีปัญหา

### ประทีปส่องทาง/ใจเขาใจเรา

-ดำเนินการผลิตโดยโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 06.00-06.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ และจริยธรรม, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยรายการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหนทางในการดำเนินชีวิตให้สงบสุขตามแนวทางคำสอนทางพระพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุข การไม่ทะเลาะวิวาทขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างถูกต้อง

สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจำนวน 5 รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นการนำเข้รายการจากประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### แดนสนธยา

-จัดซื้อโดย บริษัท จินตภา อินเตอร์เนชั่น จำกัด ออกอากาศวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 18.15-18.45 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยรายการนำเสนอการดำรงชีวิตสัตว์ เรื่องราวที่เสนอเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่ ที่ถ่ายทำที่ต่างประเทศ

### จอโลก Biography

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท BBC ออกอากาศวันพุธ เวลา 20.30-21.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ผู้ใหญ่ หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยรายการแบ่งเป็น 3

ช่วง คือ ในแต่ละช่วงจะนำเสนออัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ

### บันทึกโลก

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัทต่างประเทศ ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 20.30-21.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ความรู้รอบตัว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ตอน สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น พอล ที่ 2, ตอน เกียวโต ดำเนินการแห่งเอเชีย, ตอน ย้อนรอยหายนะของคอร์ค เครื่องบินเร็วเหนือเสียง, ตอน ย้อนรอยหายนะ ระเบิดโอกลาโฮมา, ตอน เปิดตำนานมัมมี่

### จอโลก World's Best

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท BBC ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ โดยรายการรายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 พาเที่ยวเมืองกัลกัตตา ชมการสร้างเทวนารี ซึ่งจะสร้างเฉพาะในงานบูชาแม่ทุรคาเท่านั้น การบูชาพระศิวะ ช่วงที่ 2 การเดินรำบูชาพระแม่ทุรคา ศรีลังกา ที่สิทริยา โปโลนนารูวะ ช่วงที่ 3 ไปเมืองแคนดี้ ชมพระแก้วแก้ว สัญลักษณ์แห่งการเป็กษัตริย์ แห่งศรีลังกา ชมการผลิตเครื่องเทศอันลือชื่อของศรีลังกา ช่วงที่ 4 ชมการจับปลาที่โคชิน ไปเมืองมาดูริย ในอินเดียชมเทพเจ้าฮินดู ที่วิหารมีนังกะลี

### บันทึกโลกสุดล้ำ

-จัดซื้อโดย บริษัท มีเดียออฟมีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ สังคมศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวเป็น 3 ช่วง โดยทั้ง 3 ช่วงเกี่ยวกับเนื้อหา “ปริศนามัมมี่ ดุคันคามน” และมีการวิเคราะห์สาเหตุการตาย ฆาตกรผู้ฆ่าดุคันคามน โดยนักวิชาการแขนงต่าง ๆ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.15 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
ฟุค ฟิด ฟล ไฟ	นิตสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เกมทศกัณฐ์	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว
วีไอพี	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
กบนอกกะลา	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
500 วัน 1,500 ไมล์	สารคดี	ศิลปวัฒนธรรม, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
น้ำใจจากสายธาร	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ประทีปส่องทาง/ใจเขาใจเรา	สารคดี	หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
นำเข้าจากต่างประเทศ		
แดนสนธยา	สารคดี	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
จอโลก Biography	สารคดี	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
บันทึกโลก	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว
จอโลก World's Best	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
บันทึกโลกสุดสัปดาห์	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิชาสังคมศาสตร์

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 12 เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต จำนวน 7 รายการ โดยพบในรูปแบบนิตยสารทางอากาศเกมโชว์ วาไรตี้ และสารคดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม ส่วนรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นการนำเข้รายการจากประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา จำนวน 5 รายการ พบในรูปแบบสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี และความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.16 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
แชมป์เยาวชน	นิตยสารทางอากาศ	การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี
ทัศนคติบวก	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและความรู้รอบตัว และการท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อนแก้ว	วาไรตี้	หลักคำสอนของศาสนา, ผู้ใหญ่ เด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
เกมทศกัณฐ์เด็ก	เกมโชว์	ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก
ไฮโลที่คิดส์เวิลด์	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ซูเปอร์จิว	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ การงานอาชีพ, การถักถักถักถัก
นำเข้าจากต่างประเทศ		
โลกการ์ตูน	การ์ตูน	ความรู้รอบตัว, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
นำเข้าจากต่างประเทศ		
เกิดโลกวัยชน	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ
Horry ปีศาจน้อยซึคค โกแลค	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
โมเดิร์นไนน์การ์ตูน	การ์ตูน	ความสัมพันธ์ในครอบครัว
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
มหัศจรรย์ธรรมชาติ	สารคดี	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เกมทศกัณฑ์	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว
วีโลกี	วาไรตี้	ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
กบนอกกะลา	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในลักษณะการ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ
500 วัน 1,500 ไมล์	สารคดี	ศิลปะวัฒนธรรม, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
น้ำใจจากสายธาร	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา การงานอาชีพ, ความสัมพันธ์ใน ครอบครัว, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ประทีปส่องทาง/ใจเขา ใจเรา	สารคดี	หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม, ทักษะในการใช้ ชีวิตประจำวัน
นำเข้าจากต่างประเทศ		
แดนสนธยา	สารคดี	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
จดโลก Biography	สารคดี	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
บันทึกโลก	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว
จดโลก World's Best	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
บันทึกโลกสุดสัปดาห์	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิชาสังคมศาสตร์



จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งสิ้น 23 รายการ ซึ่งผู้วิจัยจึงพบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 นั้น มีรายการที่ผลิตเองในประเทศ จำนวน 14 รายการ นำเสนอในรูปแบบละครและสารคดีมากที่สุด นอกจากนี้เป็นนิตยสารทางอากาศ วาไรตี้ เกมโชว์ โดยเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชา นอกนั้นนำเสนอเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว กีฬา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ส่วนรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 9 รายการ พบว่าเป็นรายการสารคดีมากที่สุด นอกจากนั้นจะเป็นการ์ตูนและนิตยสารทางอากาศนำเสนอเกี่ยวกับ ความรู้รอบตัว, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี

#### 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 23 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 8 รายการ รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 9 รายการ รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 6 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ขบวนการนักอ่าน, ตามรอยคุณตา, โลกใบจิ๋ว, บ้านเด็กดี, คิด โอนลี่, ประตูนานเด็ก, ผจญภัยวัยคิด

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 7 รายการ จากการศึกษาค้นคว้าเป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี คือ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด, บริษัท บ้านครูณ จำกัด,

กองทุนบ้านเด็กดี และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ ซี บี เอ็น สยาม, บริษัท แคม.คราฟท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### ตามรอยคุณตา

- ดำเนินการผลิตโดย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น.
- รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้
- เนื้อหารายการ ศิลปวัฒนธรรม โดยการนำเสนอรายการที่มีคุณค่าและหลาน ๆ พร้อมด้วยหุ่นเชิดหนุมาน นิ่งคุยกันเรื่องต่าง ๆ โดยหยิบยกเรื่องนั้นเพื่อนำเข้าเรื่องรามเกียรติ์ เช่น นิ่งคุยเรื่องข่าวการล่อลวง เข้าเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานพบพระรามโดยเนื้อหาเล่าโดยคุณตา พร้อมการแสดงโขนประกอบการเล่า และยังมี VTR การแสดงการตีหมของเด็ก

#### โลกใบจิ๋ว

- ดำเนินการผลิตโดย บริษัท บ้านเศรษฐ จำกัด ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 17.30-17.55 น.
- รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้
- เนื้อหารายการ การศึกษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน, หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี, การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยการนำเสนอเป็น 5 ช่วง คือ ช่วง 4 สหายแสนซน มาสาธิตการทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ทำขนม ของเล่น ถึงประดิษฐ์ ช่วงทำดีไม่ต้องเดี๋ยว สอนให้เด็กรู้จักการทำ ความดี หากทำผิดจะได้รับการลงโทษ ช่วง ญ .หญิง ดีตัวอย่าง นำเสนอแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ช่วงหนูน้อยคนดี นำเสนอการทำความดีของเด็ก ๆ หลายคน ช่วงออกกำลังกาย สนับสนุนให้เด็ก ๆ รักษาสุขภาพออกกำลังกาย พร้อมทั้งสอดแทรกการอบรมสั่งสอนเด็กผ่านทางเนื้อเพลงประกอบการออก กำลังกาย

#### บ้านเด็กดี

- ดำเนินการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดี ออกอากาศวันอังคาร เวลา 17.30-17.55 น.
- รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้
- เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ในด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ ทัศน ทัศน และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ ความรู้รอบตัว, ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นรายการที่สอนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กสามารถแสดงออกมาได้ในชีวิตประจำวัน รายการนี้มีการสอนการพับกระดาษ การแสดงศิลปะต่าง ๆ การ์ตูน ฯลฯ เป็นต้น

### คิดโหนด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซีบีเอ็น สยาม จำกัด และมูลนิธิพิทักษ์กิจพระพร (ไทย) ออกอากาศวันพุธ เวลา 17.30-17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลปด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ เสนอ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังคมในวัยรุ่น การพาไปเที่ยวและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ การพาไปสถานที่ที่จัดงานเกี่ยวกับเยาวชน การหีบกระดาศ ประดิษฐ์ สิ่งของ เสนอการวาดรูป มีการร้องเพลง

### ขบวนการนักอ่าน

-ดำเนินการผลิตโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสโมสรฝังมหัศจรรย์ ออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิยายสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ สอนความรู้สาระวิชา ภาษาไทย โดยผู้นำเสนอรายการสวมใส่ชุดการ์ตูน 3 คน เป็น (พี่หัทธกรย์, พี่เบิ้ม, พี่ส้มจืด) คุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ลอยกระทง) เพื่อเปิดรายการช่วงเล่มโปรด 108 พันเก้าขบวนการ สลับกันอาทิตย์ละช่วง โดยช่วง 108 พันเก้าจะนำเสนอข้อมูลที่อ้างอิงจาก Guinness World Record ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่าน เช่น หนังสือที่มีขนาดเล็ก โหลที่สุด ในโลก ช่วงห้องโลกหนังสือสนุก ให้เด็กแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี (ชาละวัน) แสดงบทบาทสมมติเพื่อนำเข้าเนื้อหาที่เข้ากับหนังสือนิทาน และมีเด็กอ่านหนังสือนิทานเล่มนั้น (นิทานถ่านน้ำ) เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลงปิดช่วง ช่วงนักเปิดสายฟ้าแลบ เล็กเด็ก ๆ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เล่นเกมพร้อมเปิดพจนานุกรมหาความหมายของศัพท์

### ประตูบานเล็ก

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 17.30-17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ทางด้านสาระวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาดังประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันโดยการนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 คนเก่ง การสัมภาษณ์พูดคุย แสดงความสามารถ ช่วงที่ 2 โลกกว้าง บรรยายประกอบภาพเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหว

สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลก ช่วงที่ 3 สนามเด็ก การแข่งขันและการแสดงความสามารถโดยไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ ช่วงที่ 4 คนดี นำเสนอการสัมภาษณ์เรื่องราวเด็กที่น่ายกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี มีความกตัญญู

#### ผจญภัยวัยคิด

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ออกอากาศวันพุธสัปดาห์ เวลา 16.30-17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.30-10.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม, ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำ สถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญและสวยงาม การดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติ และมีการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย เช่น การดูแลสุขภาพ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.17 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
คามรอกคุณตา	วาไรตี้	ศิลปวัฒนธรรม
โลกใบจิ๋ว	วาไรตี้	การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ
บ้านเด็กดี	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ในด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ ความรู้รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
คิด โอนลี่	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลปด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ
ขบวนการนักอ่าน	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้สาระวิชา ภาษาไทย
ประตูปานเล็ก	วาไรตี้	ความรู้ทางด้านสาระวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาดังประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ผจญภัยวัยคิด	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม, ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการสำหรับเด็ก มีจำนวน 7 รายการ เป็นรายการที่ผลิตจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการผลิตวาไรตี้และนิตยสารทางอากาศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ที่เป็นสาระวิชาต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะต่าง ๆ ภาษาดังประเทศ ความรู้รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สุขสันต์วันสดใส, เพื่อนกันวันละเพลง ,เปิดใจคิด, เยาวชนคนสร้างชาติ, มุมทอล์ก วัยทีน , ทีวีทอล์ก ดราม่า, เซลล์ควิช 2005, รากแก้วประชาธิปไตย, คนหวงแผ่นดิน

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการได้ ดังนี้

รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 9 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี ได้แก่ บริษัท มิติ แก๊นท์ จำกัด, ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, บริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์, บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท อินดิเพนเดนท ทีวี จำกัด, บริษัท ลัคคิด จำกัด, สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย, บริษัท แม็กซิไมซ์ มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### สุขสันต์วันสดใส

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ริตาแก๊นท์ จำกัด ออกอากาศวัน พุธที่สัปดาห์ เวลา 16.05-16.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาของรายการ ความรู้ทั้งเป็นสาระวิชา สังคมศาสตร์ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงมองทางขวาง สัมภาษณ์เยาวชนเพื่อนำเข้าเนื้อหาตามหัวข้อที่ตั้งขึ้นในแต่ละชั้น เช่น หัวข้อ เยาวชนกับการเมือง ช่วงบันทึกนอกหน้าต่าง นำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อโดยอ้างอิงข้อมูลถึงอดีต เช่น นำเสนออดีตนายกรัฐมนตรียของไทย ตามหัวข้อ เยาวชนกับการเมือง ช่วงเก้าอี้รับแขก สัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อในแต่ละวัน เช่น สัมภาษณ์ สส. ช่วงคนดีของแม่ สัมภาษณ์เยาวชนโดยอ้างอิง หัวข้อ และคำว่า “คนดี” ให้เยาวชนนำเสนอข้อคิดเห็น

#### รากแก้วประชาธิปไตย

-ดำเนินการผลิตโดย สถาบันพระปกเกล้า ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 16.05-16.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ สารคดี

-เนื้อหาของรายการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม โดยการนำเสนอรายการนำเสนอเด็ก และกลุ่มเด็กที่ร่วมกันช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น กลุ่มนักสืบสายน้ำกุบบุรี จังหวัด ประจวบฯ อธิบายความเป็นมาเป็นไปของธรรมชาติในเทปนั้น ๆ เช่น อดีต

ของสายน้ำกุชบุรี ประโยชน์ สัมภาษณ์เด็ก อาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มนำเสนอกิจกรรมที่กลุ่มทำ  
ร่วมกัน

### เยาวชนคนสร้างชาติ

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อินดิเพนเดนท์ วิชั่น จำกัด ออกอากาศจันทร์ สัปดาห์  
ที่ 1,3 เวลา 16.30-16.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้  
รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ การรักษาสุขภาพและความรู้ด้าน  
โภชนาการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการแบ่งเป็น 3 ช่วง เกี่ยวข้องลง  
ดู พาชมนและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ท่องนิกคูน้อย เป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยในการ  
ใช้ชีวิตประจำวัน เยาวชนคนเก่ง นำเสนอเรื่องราวของเยาวชนที่ประพฤติดี การทำความดีของ  
เยาวชน ทั้งในด้านความคิดและการกระทำที่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นจริงเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี

### เพื่อนกันวันละเพลง

-ดำเนินการผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกอากาศจันทร์ สัปดาห์ที่ 2,4  
เวลา 16.30-17.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศน์ การ  
แสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี เป็นรายการที่ฝึกสอนการเล่นกีตาร์เบื้องต้น เหมาะ  
สำหรับผู้เริ่มเล่นกีตาร์ รายการนี้ขับร้องและฝึกสอนโดย พี่สุเมธ งามอาจ และเพื่อน ๆ เนื้อหารายการ  
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง “มือโปรโซโลเพลง” เป็นการขับร้องเพลงไพเราะ คลอไปกับ  
เสียงกีตาร์ โดยพี่สุเมธ งามอาจ ตอนท้ายของช่วงนี้ เป็นการแนะนำคอร์สกีตาร์สำคัญ ๆ ช่วงที่ 2 เป็น  
ช่วง “ร้องเป็นเล่นตาม” เป็นช่วงที่พี่สุเมธ ขับร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ชมจะร้องเพลงหรือ  
เล่นกีตาร์คลอไปด้วยก็ได้ และช่วงสุดท้าย เป็นช่วง “แกะโน้ตชีวิต” นำเสนอเรื่องราวชีวิตในวงการ  
เพลงของนักร้อง นักดนตรี ต่าง ๆ และปิดท้ายรายการ เป็นการตอบคำถามของผู้ชมที่บ้านที่เขียน  
เข้ามาขังรายการ

### เปิดใจคิด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ลัดคิด จำกัด ร่วมกับ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย  
ออกอากาศวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3 เวลา 16.30.1700 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว รายการเกี่ยวกับการทำข้าวแต๋นเป็นเด็กที่ทำข้าวแต๋นเป็นนักข่าว เป็นพิธีกร ทำข่าวทำรายงานข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยฝีมือของเหล่าเยาวชน

#### มูมทอล์ค วัยทีน

-ดำเนินการผลิตโดย สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ออกอากาศวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 16.30-17.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ, ความรู้รอบตัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยนำเสนอเรื่องราวในลักษณะการแสดงละคร โดยสร้างสรรค์ฉากเป็นร้านขายนมสด เพื่อให้เป็นมุมสนทนาของวัยรุ่น ที่มีเยาวชนเป็นเจ้าของร้านและเป็นพิธีกร มีผู้ร่วมรายการเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญมาเป็นลูกค้าของร้าน รูปแบบการสนทนาเป็นแบบสบายๆ เพื่อให้ได้รับทั้งสาระและความบันเทิง

#### ทีนทอล์ค ครามา

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แม็กซิไมท์ มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ออกอากาศวันศุกร์ เวลา 17.00-17.55น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ศิลปะด้านต่าง ๆ การแสดงดนตรี ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยการนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โขว์ทอล์ค ช่วงที่ 1 เทปนี้ โขว์ดนตรีสากลของโรงเรียน ศรีจิตรา (ระดับประถมศึกษา) และมีการแนะนำสมาชิกภายในวงดนตรี มีวิทยากรวิจารณ์การเล่นดนตรี โขว์ทอล์ค ช่วงที่ 2 ยังคงเป็นโขว์วงดนตรีสากลของโรงเรียนศรีจิตรา แต่เป็นอีก 1 ชุดสมาชิก ช่วงคิดดี พูดดี ให้พิธีกรเยาวชนแนะนำสาระต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน เช่น โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วงทำดี สังคมดี สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เช่น ประธานกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี

#### คนหวงแผ่นดิน

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 16.30-16.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี



-เนื้อหารายการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการนำเสนอคนและกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ต่อแผ่นดิน เช่น ชุมชนบ้านแลง ผู้ปิดป่า สร้างน้ำ ซึ่งช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และแหล่งน้ำ

#### เชลล์ควิช 2005

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 16.30-16.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ รายการตอบปัญหา

-เนื้อหารายการ ความรู้ทั้งที่เป็นสาระวิชา ภาษาอังกฤษ รายการแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งหลัง เป็นการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดยเป็นการถามความรู้รอบด้าน

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเยาวชน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.18 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับ เยาวชน ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
สุขสันต์วันสดใส	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ทั้งเป็นสาระวิชา สังคมศาสตร์ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
รากแก้วประชาธิปไตย	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
เยาวชนคนสร้างชาติ	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
เพื่อนกันวันละเพลง	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศน การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี
เปิดใจคิด	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนและศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว
มุมทอล์ค วัยทีน	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ, ความรู้รอบตัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ทีนทอล์ค ครามา	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ศิลปะด้านต่าง ๆ การแสดงดนตรี ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คนหวงแผ่นดิน	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เซลล์ควิช 2005	รายการตอบปัญหา	ความรู้ทั้งที่เป็นสาระวิชา ภาษาอังกฤษ

รายการสำหรับเยาวชน มีจำนวน 9 รายการ เป็นรายการที่ผลิตจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการผลิตนิตยสารทางอากาศและวาไรตี้ นอกจากนั้นเป็นสารคดี รายการตอบปัญหา นำเสนอ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่นสังคมศาสตร์ ศิลปะด้านต่าง ๆ การงานอาชีพและความรู้รอบตัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 6

รายการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์รอบตัว, พุดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ, ไอที อีเลฟเว่น, ความรู้คือประทีป, รักรัษ์โลกผ่านเลนส์ ,มาย ชาย คิดค้นพบ

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 6 รายการ จากการศึกษพบว่า เป็นการผลิตรายการจากบริษัทของทางสถานี ได้แก่ บริษัท เอสไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), เจแปนพาวเน่เคชั่น กรุงเทพฯ, บริษัท เอส ที เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดียส์ จำกัด และเป็นการผลิตรายการจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด, บริษัท เน็กซ์สเตป จำกัด โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### วิทยาศาสตร์รอบตัว

- ดำเนินการผลิตโดย สสวท. ออกอากาศวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 17.55-18.00 น.
- รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ
- เนื้อหารายการ การรักษาสุขภาพ โดยนำเสนอเรื่องราวความรู้รอบตัว ที่มีสาระประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น “โยคะ...รักษาโรคได้จริงหรือ” โดยถือว่าโยคะสามารถรักษาโรคอ้วนหรือโรคที่ป่วยทางใจได้ เช่น โรคหืดหอบ

#### ความรู้คือประทีป

- ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เอสไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 16.05-16.30 น.
- รูปแบบการนำเสนอ สารคดี
- เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการแนะนำวิทยาการทางการแพทย์ เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ไขกระดูก รักษาโรคทาลัสซีเมีย สัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยถึงอาการ ที่มาของอาการ แนะนำโรค อาการของโรค ช่วงเรื่องนำรู้จักเอสไอซ์ แนะนำวิธีประหยัดน้ำมัน เช่น ลดน้ำหนักบรรทุกของเพื่อประหยัดน้ำมัน

### พูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

-ดำเนินการผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีและการศึกษาสำนักงานบริหารงานการศึกษา  
นอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เจแปนพาวเวอร์เคชั่น กรุงเทพฯ ออกอากาศวันอาทิตย์  
เวลา 16.05-16.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาญี่ปุ่น โดยรายการแบ่งออกเป็น 4  
ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สอนศัพท์ การออกเสียง ฟังพูดในชีวิตประจำวัน ช่วงที่ 2 “รู้จักญี่ปุ่น” สารคดี  
“แผ่นดินไหว” เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัย ในประเทศญี่ปุ่น ช่วงที่ 3 สอนศัพท์การออกเสียง  
การผสมคำ ช่วงที่ 4 วัฒนธรรม เป็นการบอกวัฒนธรรมในญี่ปุ่น

### ไอที อีเลฟเว่น

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 17.30-  
17.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะใน  
การใช้ชีวิตประจำวัน รายการมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ไอที เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
ความไฮเทคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานำเสนอ ซึ่งรายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วง “Ict stars” พบกับ  
ผู้เขียน software เขียนลายมือไทย ช่วง “IT on scene” สามารถหาคำคุณศัพท์ได้หลายรูปแบบมาก ช่วง  
“Start use” แนะนำ โปรแกรม บริหาร Mcgaproject ช่วง “Techno update” เกม N-I-T-E

### รักษ์โลกผ่านเลนส์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท เอส ที เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศวัน  
เสาร์ เวลา 20.35-21.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

เป็นรายการที่มีเนื้อหาการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กเยาวชนและ  
ครอบครัวอย่างหลากหลาย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ โดยการพาไปเยี่ยมชมการฝึกพัฒนาการของเด็ก  
ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงแพมิลี่โซน ช่วง ไฮเว็ลด์ จะเป็นการนำเสนอสารคดีสัตว์

### มาย ชาย คิดค้นพบ

-ดำเนินการผลิตโดยบริษัท เน็กซ์สเตป จำกัดร่วมผลิตกับ สทท.11 ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.05-10.55 น.

-รูปแบบการนำเสนอ สารคดี

-เนื้อหารายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายการสารคดีทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่บอกเล่าสาระเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ค้นพบหรือศึกษาค้นคว้า เช่น ความกลัว พร้อมสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่นำเสนอ เช่น Instinct

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการสำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.19 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
วิทยาศาสตร์รอบตัว	นิตยสารทางอากาศ	การรักษาสุขภาพ
ความรู้คือประทีป	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาญี่ปุ่น
ไอที ก็เลเฟว่น	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
รักษ์โลกผ่านเลนส์	สารคดี	สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาย ชาย คิดค้นพบ	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการสำหรับครอบครัว มีจำนวน 6 รายการ เป็นรายการที่ผลิตจากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการผลิตสารคดี รองลงมาเป็น นิตยสารทางอากาศ และวาไรตี้ตามลำดับ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรักษาสุขภาพสุขศึกษาและพลศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.20 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
ตามรอยคุณค่า	วาไรตี้	ศิลปวัฒนธรรม
โลกใบจิ๋ว	วาไรตี้	การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ
บ้านเด็กดี	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ใบบ้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ ความรู้รอบตัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
คิดโอนลี่	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลาด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศนศิลป์และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ
ขบวนการนักอ่าน	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้สาระวิชา ภาษาไทย
ประจวบเล็ก	วาไรตี้	ความรู้ทางด้านสาระวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ผจญภัยวัยคิด	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม, ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
<b>รายการเยาวชน</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
สุขสันต์วันสดใส	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา สังคมศาสตร์ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
รากแก้วประชาธิปไตย	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีงาม
เยาวชนคนสร้างชาติ	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้รอบตัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
เพื่อนกันวันละเพลง	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศน์ การแสดงดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรี
เปิดใจคิด	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ศิลปะด้านต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ โสตทัศน์และศิลปะปฏิบัติต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว
มุมทอล์ค วัยทีน	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ, ความรู้รอบตัว ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ทีนทอล์ค ครามา	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ศิลปะด้านต่าง ๆ การแสดงดนตรี ผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คนหรรษาแผ่นดิน	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชลล์ควิช 2005	รายการตอบปัญหา	ความรู้ทั้งที่เป็นสาระวิชา ภาษาอังกฤษ
<b>รายการครอบครัว</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
วิทยาศาสตร์รอบตัว	นิตยสารทางอากาศ	การรักษาสุขภาพ
ความรู้คือประทับใจ	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาญี่ปุ่น
ไอที อีเลฟเว่น	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
รักย์โลกผ่านเลนส์	สารคดี	สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาช ชาย คิคค้นพา	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งสิ้น 22 รายการ ซึ่งผู้วิจัยจึงพบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นั้น มีจำนวนรายการที่ผลิตเองภายในประเทศทั้งหมด จำนวน 22 รายการ นำเสนอในรูปแบบวาไรตี้ และนิตยสารทางอากาศมากที่สุด นอกจากนี้เป็น สารคดี และรายการตอบปัญหา โดยมีเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชาโดยเฉพาะ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ต่าง ๆ การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

## 6. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV

จากการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV พบว่า มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 19 รายการ แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็ก จำนวน 9 รายการ รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 4 รายการ และรายการสำหรับครอบครัว จำนวน 6 รายการ ซึ่งพบว่า รายการแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการ โดยจำแนกได้ดังนี้

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวน 9 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางการผลิตรายการสามารถแบ่งแยกเป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สี่รุ้งสโมสร, สถานีโทรทัศน์เห็ดหรรษา, วิทยชนคลับ, วิทยชนคนมหัศจรรย์, มหัศจรรย์วันเกิด, คิดได้ไง, โลกใบใหม่ 3, Bens + Boat 's Good Morning และรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ไอทีวี การ์ตูนคลับ

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย มีจำนวน 8 รายการ จากการศึกษพบว่า เป็นการผลิตรายการจาก (บริษัทของทางสถานี)คือฝ่ายข่าวของสถานี และเป็นทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ สอส. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มีความถนัดในการ



ผลิต รายการละครดี บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่มีความถนัดในการผลิต รายการ ภาพยนตร์หรือละครและรายการวาไรตี้ บริษัท โพลซิทีฟ ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท มัชรูมส์ ทีวี จำกัด ผลิต ที่มีความถนัดในการผลิตรายการ วาไรตี้ โดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### วัยชนคนมหัศจรรย์

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.30-20.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการละคร

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและทักษะในการใช้

ชีวิตประจำวัน โดยการนำเสนอเป็นละครตอนๆ โดยตอนที่ยกมาคือ ตอนพ่อแม่จอมป่วน พี่ช้อย หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวัยชน ได้ชักจูงยานยนต์ ระหว่างทางได้พบบ้านเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยความสงสัยจึงแอบไปดูและชวนเพื่อนๆไปพิสูจน์ด้วยกันว่าเป็นบ้านผีสิงหรือไม่ แต่แล้วทุกคนก็กลับเจอเหตุการณ์ประหลาดๆต่างๆในบ้านหลังนั้น โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นบ้านของพ่อแม่กับลูกชายที่ย้ายมาอยู่ใหม่

#### มหัศจรรย์วันเกิด

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศวัน สุกร์-อาทิตย์ เวลา 19.30-20.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการละคร

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันและการรักษาสุขภาพและ

ความรู้ด้านโภชนาการ โดยนำเสนอเป็นละครที่สนุกดูได้สบาย ๆ ตอนนี้เป็นรายการมหัศจรรย์วันเกิด ตอน อยากให้โลกนี้ไม่มีเธอ ให้ดูละครแต่ในสิ่งบางสิ่งเด็ก ๆ ก็ไม่ควรทำตาม

#### Bens + Boat 's Good Morning

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกอากาศวัน จันทร์

เวลา 06.00-06.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ การ์ตูน

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศาสตร์

ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอนที่ชื่อว่า เอาเปรียบคนอื่นไม่ดีนะจ๊ะ) ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่าง ตัวละครในแต่ละตอนจะแฝงคุณธรรมไว้ในตอนจบ โดยนำเสนอเป็นรายการการ์ตูนแนวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ออกอากาศเป็นตอน ๆ ดำเนินเรื่องในลักษณะ ตอบสนองความสงสัยของเด็ก ให้ทั้งความรู้ เช่น “ทำไมโคนถึงมีรู” เป็นต้น สอนให้เป็นคนดีในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร

### สี่รัฐสโมสร

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท โพสซิทีฟ ครีเอชัน จำกัด ออกอากาศวัน อังคาร  
เวลา 06.00-06.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีและทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเป็นรายการเด็กที่มีพิธีกรเป็นเด็ก มีคำถามให้ร่วมสนุกกัน มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย มีการเสนอเทคโนโลยีสำหรับเด็ก การไปชมตลาด

### สถานีโทรทัศน์เห็ดหอม

-ดำเนินการผลิตโดย บริษัท มัชฌิมส์ ทีวี จำกัด ออกอากาศวัน พุธ-ศุกร์  
เวลา 06.00-06.15 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้สาระวิชาด้านต่าง ๆ เช่น สอนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อเพลง ด้านคณิตศาสตร์ โดยนำเสนอรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ช่วงออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมให้เด็กออกกำลังการ ร้องเพลงเต้นประกอบดนตรี ช่วงที่ 2 ช่วงนี้ก็สอนเด็กในเรื่องทักษะความรู้ทางด้านต่าง ๆ ช่วงที่ 3 ช่วงเติมพลังใจ นำเสนอการสนทนาพูดคุยการให้กำลังใจเด็กก่อนจะไปโรงเรียน

### คิดได้ไง

-ดำเนินการผลิตโดย สอศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ออกอากาศวัน อาทิตย์ เวลา 07.00-07.27 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการสารคดี

-เนื้อหารายการ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ และหลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม โดยนำเสนอ พาไปชมป่าชายเลนที่จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านก็จะพานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวชมป่าชายเลน และอธิบายป่าชายเลนให้นักท่องเที่ยวทราบ จะมีคนมาท่องเที่ยวมากมาย และยังมีการขายของขายอาหาร และได้กุ้ง หอย ปู ปลา และยังสอนศาสนา สอนการอนุรักษ์ธรรมชาติ

### โลกใบใหม่ 3

-ดำเนินการผลิตโดย ฝ่ายข่าว ออกอากาศวัน เสาร์ เวลา 07.27-07.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ สารคดี

-เนื้อหารายการ รายการมี 1 ช่วง ซึ่งเกี่ยวกับการแนะนำจังหวัดอุดรธานีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และของดีของจังหวัดอุดรธานี เช่น การทอดผ้าฮ่อมคราม,ตลาดนาข้าว ,ข้าวหลาม,ตลาดนัดถนนคนเดิน ฯลฯ

### วัยชนคลับ

ดำเนินการผลิตโดย บริษัท กันดนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวัน เสาร์ เวลา 07.30-08.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหารายการ การให้ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ พลศึกษา การงานอาชีพ การออกกำลังกาย c)การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอรายการมี 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ช่วงชนสบาย เปิดมิติวิถีชีวิตของมัสเตอร์ดี ช่วงที่ 2 ช่วง D.I.Y For Zon นำวัสดุรีไซเคิลมาทำของขวัญพร้อมคิดโชว์ ช่วงที่ 3 ช่วงเกมชั้นชน เด็ก ๆ แข่งขันปราบชนโดยผู้ใช้เวลาน้อยสุดจะเป็นผู้ชนะ โดยมีด่านต่าง ๆ ดังนี้ คือ เขาวงกต ข้ามสะพาน โหนห่วง ปีนดาข่าย เขี่ยบ่วงยาง ข้ามน้ำมุดคูโมงค์ แล้วจึงมาสิ้นกระดิ่งเมื่อเสร็จ

สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจำนวน ! รายการ จากการศึกษาพบว่า เป็นรายการนำเข้าจากบริษัท เอฟพี จำกัด จัดซื้อมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ไอทีวี การ์ตูนคลับ

-รายการนำเข้าจากต่างประเทศ จัดซื้อ โดย บริษัท เอฟพี จำกัด ออกอากาศวัน เสาร์ เวลา 08.00-09.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการการ์ตูน

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ และทักษะในการใช้ประจำวัน โดยนำเสนอรายการมี 6 ช่วงรายการ ดังนี้ ช่วง 1,2 การ์ตูนมาร์สไรเดอร์ไฟว์ ทั้ง 2 ตอน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของมนุษย์แปลงร่างเพื่อพิทักษ์โลก จาก ขบวนการอภินิหารที่คอยมาสร้างความวุ่นวายในโลก ส่วนช่วง 3,4 คราก่อนบอลทั้ง 2 ตอนเป็นช่วงเกี่ยวกับการผจญภัยของเด็กน้อยเพื่อหาคุณต่อสู้ที่เก่งกว่าเพื่อประลองทำให้ตนมีความแข็งแกร่งขึ้น และสุดท้ายช่วง 5,6 แขนกลคนแปรธาตุ ทั้ง 2 ตอน

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.21 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเด็ก		
ผลิตในประเทศ		
วัยชนคอนมหัสจรรย์	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
มหัศจรรย์วันเกิด	ละคร	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
Bens+ Boat 's Good Morning	การ์ตูน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างกันดีงาม
สิริรัฐสโมสร	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สถานีโทรทัศน์เห็นहरया	วาไรตี้	การส่งเสริมการเรียนรู้สาระวิชาด้านต่าง ๆ เช่น สอนภาษาอังกฤษ ผ่านเนื้อเพลง ด้านคณิตศาสตร์
คิดได้ไง	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม
โลกใบใหม่ 3	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
วัยชนคลับ	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ผละศึกษา การงานอาชีพ การออกกำลังกายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำเข้าจากต่างประเทศ		
ไอทีวี การ์ตูนคลับ	การ์ตูน	การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

รายการสำหรับเด็ก มีจำนวน 9 รายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ 8 รายการ จากทีมงานบริษัทผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการผลิต ละคร การ์ตูน วาไรตี้ และสารคดี พบเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นสาระวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนภาษาอังกฤษ สังคมศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี การออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ที่บริษัท เอฟพี จำกัด ได้จัดซื้อมา นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะทางด้านการผลิตรายการ เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ เวทีคนเก่ง ,จำนวนสำเนียงถิ่น อังกฤษ และจีนกลาง ,Gamers'Zone ,สถานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง

รายการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายคุณลักษณะ ทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 4 รายการ จากการศึกษาพบว่าเป็นการผลิตรายการจากทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต รายการตอบปัญหา บริษัท แกรนด์ โททัล จำกัด และบริษัท ดีฟิวชั่น จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต รายการนิตยสารทางอากาศ บริษัท เอสซี แมทซ์ บ็อกซ์ จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต สารคดีโดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

#### เวทีคนเก่ง

-ดำเนินการผลิต บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด ออกอากาศวัน เสาร์

เวลา 07.00-07.27 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการตอบปัญหา

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โดยนำเสนอรายการแข่งขันเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ตอบคำถามแข่งขันกันระหว่าง โรงเรียน 2 โรงเรียน โดยแข่งที่ละโรงเรียนเมื่อตอบคำถามได้จึงเปิดจิ๊กซอร์ เพื่อทายภาพ สะสมคะแนน “ช่วงแคมป์สนุกคิดกับชั้นคอร์ป นำเสนอรายละเอียดภายในเกม ช่วงที่ 2 ช่วง” ตะลุยโจทย์กับฟอรั่ม” มี 5 หมวดวิชาการแข่งขัน คือ อังกฤษ ไทย สังคม วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและเข้ารอบต่อไป

#### สำนวนสำเนียงถิ่น อังกฤษ และจีนกลาง

-ดำเนินการผลิต บริษัท แกรนด์ โททัล จำกัด ออกอากาศวัน อาทิตย์

เวลา 07.27-07.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความรู้รอบตัว โดยนำเสนอเป็นรายการสอนภาษา คำพูด ของแต่ละภาคในประเทศไทยและยังมีภาษาอังกฤษและจีน

### Gamers'Zone

-ดำเนินการผลิต บริษัท ดีพีวชั่น จำกัด ออกอากาศวัน อาทิตย์

เวลา 10.30-10.57 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอเป็นรายการแนะนำเกมต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ช่วง Game Etc แนะนำเกมที่นิยมเล่นในต่างประเทศ ซึ่งไม่นิยม และไม่มีเล่นในประเทศไทย (เกมสตาร์วอลล์) ช่วงGame Sutra แนะนำเทคนิคที่ใช้ในเกม(เกมปิงปอง) ช่วงGame Attack แนะนำเกมใหม่ (WAR HAMMER) ,(FIFA Manager 06) ช่วงG2 Chat นำเสนอข่าวคราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเกม (แนะนำโฆษณาเกม FIFA Manager 06, X Box 360) และช่วงG2 Pick เป็นการวิจารณ์เกมโดยละเอียดสำหรับการตัดสินใจของผู้เล่นในการเลือกเกม (Civilization)

### สถานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง

-ดำเนินการผลิต บริษัท เอสซี แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด ออกอากาศวัน อาทิตย์

เวลา 11.45-12.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ สารคดี

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยนำเสนอเรื่องราวของเยาวชนที่คอยโอกาสทางสังคม แต่มีความกตัญญูและขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติที่ดี อดทนและต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.22 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการเยาวชน		
ผลิตในประเทศ		
เวทีคนเก่ง	ตอบปัญหา	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
จำนวนสำเนียงถิ่น อังกฤษและจีนกลาง	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว
Gamers'Zone	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
सानรักคนเก่งหัวใจ แกร่ง	รายการสารคดี	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการสำหรับเยาวชน จำนวน 4 รายการ เป็นรายการที่ผลิตจากทีมงานผู้ผลิต  
เอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตตอบปัญหา นิตยสารทางอากาศ และสารคดี นำเสนอความรู้  
ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาไทย อังกฤษ ความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์  
ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี และความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการโทรทัศน์สำหรับครอบครัว มีจำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ พบว่า สำหรับคุณลักษณะ  
ทางด้านการผลิตรายการ สามารถแบ่งแยกเป็น รายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 6  
รายการ ได้แก่ โมณีก้า...พาเที่ยว , สมาร์ท โลไฟ ,บ้านอุ้ม,เกมเศรษฐี (มหาชน) , ดวงใจพ่อแม่, Mr.  
Tour

รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และ  
คุณลักษณะทางด้านเนื้อหารายการได้ ดังนี้

สำหรับรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ มีจำนวน 6 รายการ จากการศึกษาพบว่า  
เป็นการผลิตรายการจาก(บริษัทของทางสถานี)คือฝ่ายข่าวของสถานี และทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่ง  
มีความเชี่ยวชาญในการผลิต คือ บริษัท บริษัท ลอรา เอ โมณีก้า จำกัด และ บริษัท รักลูกแพมิลี่กรุ๊ป  
จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต รายการนิตยสารทางอากาศ และผลิตรายการสารคดี บริษัท บริษัท

บ้านอู๋ จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต รายการวาไรตี้ และ บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ที่มีความถนัดในการผลิต รายการรายการตอบปัญหาหรือเกมโดยมีรายละเอียดรายการ ดังนี้

### เกมเศรษฐี (เดอะแชมเปียน)

-ดำเนินการผลิต บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 20.10-20.40 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการตอบปัญหาหรือเกม

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ส่งเสริมความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว

ศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอเป็นรายการที่ให้ผู้ชมสมัครเข้าไปเล่นเกมตอบปัญหาเป็นคำถามชิงเงินรางวัล



### โมณีก้า พาเที่ยว

-ดำเนินการผลิต บริษัท ลอว์ เอ โมณีก้า จำกัด

ออกอากาศวัน จันทร์ เวลา 13.03-13.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รูปแบบรายการ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ศิลปะด้านต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว

ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัว กินอาหารตามที่ต่าง ๆ ของครอบครัวคุณลอว์ ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเป็นรายการที่นำเสนอการท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งของหรือสินค้าที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนั้น ๆ นำเที่ยวโดยคุณลอว์และลูกสาว (โมณีก้า) นำเสนอการท่องเที่ยวในแบบครอบครัวพาเที่ยว , โมณีก้าพารู้ , โมณีก้าพากิน , โมณีก้าพาเฮ ใช้ชื่อรายการ คือชื่อลูกสาว (โมณีก้า)

### Mr. Tour

-ดำเนินการผลิต ในประเทศ ออกอากาศวัน พุธสัปดาห์ เวลา 13.03-13.30 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ สารคดี

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและ

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเป็นรายการโทรทัศน์แนวสารคดีท่องเที่ยว พาไปท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญๆและมีความสวยงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การสำรวจถ้ำลุมพินีสวนหิน และชมรูปจำลองพระโพธิสัตว์กวนอิมสมัยทราวดี ซึ่งถ้ำลุมพินีสวนหินเป็นถ้ำที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเริ่มเที่ยวถ้ำหรือศึกษาความเป็นมาของถ้ำ เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ถ้ำถ้ำในยามที่ไม่มี



น้ำสามารถเดินสำรวจได้อย่างสบาย ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อย เสาหิน น้ำตกหินปูน ชั้นหิน และลักษณะทางธรณีวิทยาต่างๆอีกมากมายให้ได้ดู ได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง

### ดวงใจพ่อแม่

-ดำเนินการผลิต บริษัท รักลูกแฟมิลีกรุ๊ป จำกัด ออกอากาศวัน อาทิตย์

เวลา 07.30-07.57 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รายการนิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ โดยนำเสนอเป็นรายการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การเลี้ยงดูลูก การดูแลเรื่องอาหาร และยังมีการตอบจดหมาย

### บ้านอุ่น

-ดำเนินการผลิต บริษัท บ้านอุ่น จำกัด ออกอากาศวัน เสาร์ เวลา 09.30-09.58 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ วาไรตี้

-เนื้อหาการนำเสนอรายการศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอรายการในลักษณะเป็น “บ้าน” แล้วแบ่งซอยเป็นห้อง เป็นจับคู่ความสนใจในหลายๆ เรื่องเข้าไปไว้ในห้องต่างๆ ของบ้าน ซึ่งเป็นแต่ละช่วงในรายการ เช่น การทำอาหารในครัว ระเบียบหน้าบ้านกับการจัดสวน ห้องรับแขกกับช่วงสนทนา ห้องสมุดกับศิลปวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยว โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์กับการดูหนังฟังเพลง

### สมาร์ทไลฟ์

-ดำเนินการผลิต ผลิตโดยฝ่ายข่าว วันออกอากาศเสาร์ เวลา 11.45-12.00 น.

-รูปแบบการนำเสนอรายการ รูปแบบรายการ นิตยสารทางอากาศ

-เนื้อหาการนำเสนอรายการ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอเป็นการรายงานความเคลื่อนไหววงการเทคโนโลยีโดยค้นหาข้อมูลทาง Internet และสำนักงานข่าวคปท. ข่าวสารด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เช่น การแข่งขัน World Cyber Game 2005 และแนะนำเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ

จากการศึกษาคุณลักษณะทางด้านการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.23 แสดงคุณลักษณะรายการ โทรทัศน์สำหรับครอบครัว ที่ออกอากาศ  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
เกมเศรษฐี (เดอะแชมเปียน)	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม
โมณีก้า พาเที่ยว	นิตยสารทางอากาศ	ศิลปะด้านต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน
Mr. Tour	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ดวงใจพ่อแม่	นิตยสารทางอากาศ	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
บ้านอุ่น	วาไรตี้	ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สมาร์ทไลฟ์	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว การท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

รายการสำหรับครอบครัว จำนวน 6 รายการ เป็นการผลิตรายการจากทีมงานผู้ผลิตเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เกมโชว์ วาไรตี้ สารคดี และนิตยสารทางอากาศ นำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว การท่องเที่ยวในลักษณะแนะนำสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิต คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา ของรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะของรายการออกมาเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.24 แสดงคุณลักษณะรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
<b>รายการเด็ก</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
วัยซนคนมหัศจรรย์	ละคร	ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
มหัศจรรย์วันเกิด	ละคร	ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
Bens+ Boat 's Good Morning	การ์ตูน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไป สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นตัวอย่างกันดิงเม
สี่รัฐสโสร	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ เทคโนโลยี ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สถานีโทรทัศน์เห็ด หรรษา	วาไรตี้	การส่งเสริมการเรียนรู้สาระวิชาด้านต่าง ๆ เช่น สอนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อเพลง ด้านคณิตศาสตร์
คิดได้ไง	สารคดี	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น การงานอาชีพ หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม
โลกใบใหม่ 3	สารคดี	การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ
วัยซนคลับ	วาไรตี้	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ พลศึกษา การงานอาชีพ การออกกำลังกาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<b>นำเข้าจากต่างประเทศ</b>		
ไอทีวี การ์ตูนคลับ	การ์ตูน	การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะในการใช้ประจำวัน
<b>รายการเยาวชน</b>		
<b>ผลิตในประเทศ</b>		
เวทีคนเก่ง	ตอบปัญหา	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
สำนวนสำเนียงถิ่น กรุงเทพฯ และจันทบุรี	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว
Gamers' Zone	นิตยสารทาง อากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
सानรักคนเก่งหัวใจ แกร่ง	รายการสารคดี	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว

รายการ	รูปแบบ	เนื้อหา
รายการครอบครัว		
ผลิตในประเทศ		
เกมเศรษฐี (เดอะแชมเปียน)	เกมโชว์	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม
โมนิก้า พาเที่ยว	นิตยสารทางอากาศ	ศิลปะด้านต่าง ๆ การงานอาชีพ ความรู้รอบตัว ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน
Mr. Tour	สารคดี	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
ดวงใจพ่อแม่	นิตยสารทางอากาศ	ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว การรักษาสุขภาพและความรู้ด้านโภชนาการ
บ้านอุ่น	วาไรตี้	ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว การท่องเที่ยวในลักษณะการแนะนำสถานที่ต่างๆ การรักษาสุขภาพ และความรู้ด้านโภชนาการ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน
สมาร์ทโลพี	นิตยสารทางอากาศ	ความรู้ที่เป็นสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการศึกษาคุณลักษณะทางการผลิตรายการ คุณลักษณะทางด้านรูปแบบการนำเสนอรายการ และคุณลักษณะทางด้านเนื้อหาของรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ITV พบว่า มีจำนวนรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งสิ้น 19 รายการ ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง iiv นั้น มีรายการที่ผลิตเอง 18 รายการ นำเสนอในรูปแบบนิตยสารทางอากาศมากที่สุด รองลงมาวาไรตี้ สารคดี นอกจากนี้เป็นละคร การ์ตูน และรายการตอบปัญหาหรือเกมโชว์ โดยเนื้อหาของรายการทั้งหมดนั้น มุ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นสาระวิชาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์สังคมและเทคโนโลยี นอกนั้นนำเสนอเกี่ยวกับ ผู้ใหญ่หรือเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว กีฬา การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่วนรายการที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจำนวน 1 รายการ พบว่าเป็นรายการการ์ตูน โดยเนื้อหาที่นำเสนอ คือ การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน